



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المختصر المفيد  
لسيرة النبي المصطفى  
وقشائله

باللغة التايلاندية

ชีวประวัติโดยย่อ  
ของท่านศาสนทูต

มุฮัมมัด 

และคุณลักษณะอันโดดเด่น

اعداد: الشيخ هيثم بن محمد جميل سرحان

เรียบเรียงโดย

เชคฮัยซิม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน  
อดีตอาจารย์ในมัสยิด อัล-นาบาวีย  
และผู้อำนวยการของเว็บไซต์ [alsarhaan.com](http://alsarhaan.com)

แปลโดยคณาจารย์

ศูนย์แนะนำรู้จักอิสลาม จ.สตูล

المختصر المفيد

لسيرة النبي المحمّد ﷺ وشماله

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด ﷺ  
และคุณลักษณะอันโดดเด่น

เรียบเรียงโดย

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมมัด ซัรฮาน

อดีตอาจารย์ในมัสยิดอัล - นาบาวิ  
และผู้อำนวยการของเว็บไซต์ :

alsarhaan.com

ขออัลลอฮฺทรงโปรดอภัยโทษแก่ท่าน และบิดามารดาของท่าน และผู้นำมาเผยแพร่ตำราเล่มนี้เป็น

วิทยาทาน

แปลโดยวิทยากร

ศุนย์แนะนำรู้จักอิสลาม จ.สตูล

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1

สงวนลิขสิทธิ์

นอกจากผู้นำไปพิมพ์แจกฟรีเป็นวิทยาทาน โดยผ่านการ  
ตรวจสอบจากผู้เรียบเรียงตำราแล้วเท่านั้น

กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ :

**islamtorrent@gmail.com**

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

*ติดต่อวิทยากร*

ศูนย์แนะนำรู้จักอิสลาม จ.สตูล

เบอร์โทร : +6694-330-6198

## บทนำ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ พวกเราสรรเสริญต่อพระองค์ ขอความช่วยเหลือ และขอภัยโทษต่อพระองค์ และพวกเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของจิตใจของเรา และให้พ้นจากการงานที่ชั่วร้ายของพวกเรา ผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำ จะไม่มีผู้ใดทำให้เขาหลงทาง และผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาหลงทาง จะไม่มีผู้ใดชี้ทางนำให้แก่เขาได้ และฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น และท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นป่าว และศาสนทูตของพระองค์ “ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิด และพวกเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาด เว้นเสียแต่ว่าพวกเจ้าเป็นผู้มอบน้อมเท่านั้น ” [ ซูเราะห์อาละอิมรอน อายะห์ 102 ] “ มนุษยชาติทั้งหลาย ! จงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง และได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคุ้มครองของเขา และได้ทรงให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้น ซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย และจงยำเกรงอัลลอฮ์ที่พวกเจ้าต่างขอกัน ด้วยพระองค์ และพึงรักษาเครือญาติ แท้จริงอัลลอฮ์ทรงสอดส่องดูพวกเจ้าอยู่เสมอ ” [ ซูเราะห์อัลนิซาฮ์ อายะห์ 1 ] “ โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! จงยำเกรงอัลลอฮ์ และจงกล่าวถ้อยคำที่เที่ยงธรรมเถิด พระองค์จะทรงปรับปรุงการงานของพวกเจ้าให้ดีขึ้นสำหรับพวกเจ้า และจะทรงอภัยโทษความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ และรอซูลของพระองค์ แน่อนเขาได้รับชัยชนะใหญ่หลวง ”

[ ซูเราะห์อัลอะซาบ อายะห์ 70-71 ].

ต่อไปนี้เป็นคำพูดสั้นๆ ที่ควรจะต้องมีความรู้ ซึ่งสำหรับคนที่มีความปรารถนาเพียงน้อยนิดที่อยากจะรู้จักท่านนบี ﷺ ของเขา ชีวประวัติของท่าน ตลอดจนแนวทางของท่าน ก็ต้องมีความรู้ในสิ่งดังกล่าว ท่านอิบนุญกอยยิม รอฮิมะฮ์สุลลอลฮ์ ได้กล่าวว่า : “ หากว่าความสุขของบ่าวบนโลกใบนี้และวันปรโลกเกี่ยวพันกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ก็จำเป็นต้องอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่บริสุทธิ์ใจต่อตนเอง และรักที่จะมีชีวิตรอด และความผาสุก ที่จะต้องเรียนรู้แนวทาง ชีวประวัติ ตลอดจนสถานะของท่าน ก็เพื่อที่เราจะได้รอดพ้นจากบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักท่านนบี ﷺ และเข้าอยู่ในกลุ่มของบรรพชนสาวกและผู้เจริญรอยตามท่าน และในเรื่องนี้ มนุษย์มีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน บ้างก็รู้น้อย บ้างก็รู้เยอะ และบางคนไม่รู้เลย ทั้งนี้เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานและผู้ทรงยิ่งใหญ่ ”.

ขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันและท่านทั้งหลายรักท่านนบี ﷺ และเชื่อฟังสิ่งที่ท่านได้สั่งใช้ และออกห่างจากสิ่งที่ท่านห้ามและเตือนให้ระวัง โอ้อัลลอฮ์ ขอได้โปรดยกย่องเกียรติ ให้แก่มุฮัมมัดและวงศ์วานของมุฮัมมัด เสมือนที่พระองค์ทรงได้ยกย่องเกียรติแก่อิบรอฮีม และวงศ์วานของอิบรอฮีม และขอพระองค์โปรดประทานความจำเริญแก่มุฮัมมัดและวงศ์วานของมุฮัมมัด เสมือนที่พระองค์ได้ทรงประทานความจำเริญแก่อิบรอฮีมและวงศ์วานอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญทรงเกียรติยิ่ง สุดท้ายนี้ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แต่อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก.



คุณลักษณะอันโดดเด่นของท่านนบี ﷺ

ตระกูลของท่านนบี ﷺ	ท่านคือ มุฮัมหมัด ﷺ บุตรอับดุลเลาะห์ บุตรอับดุลมฏฏอลิบ บุตร ฮาซิม บุตร อับदिمة นาฟ บุตรกุศ็อย บุตรกิลาบ บุตรมูเราะหะห์ บุตรกะบุ บุตรลูอัย บุตรฆอลิบ บุตรฟิสร บุตร มาลิก บุตรอัลนัจญ์ บุตรกินานะห์ บุตรคุซัยมะหะห์ บุตรมูตรีกะห์ บุตรอิลยาศ บุตรมฏฏอร บุตรนิศาร บุตรมะอัด บุตรอัดนาน และอัดนานนั้นมาจากบุตรของอิสมาอีลผู้ถูกพลี บุตรอิบรอฮีมอัลคอลีล <small>عليه السلام</small> . ท่านมีเชื้อสายที่ประเสริฐยิ่งบนหน้าแผ่นดิน มีรายงานว่าแท้จริงเฮราคลิอัส - จักรพรรดิ แห่งโรมพูดกับท่านอูซุฟยาน <small>رضي الله عنه</small> : <b>ฉันได้ถามท่านถึงตระกูลของท่านนบี ? แล้วท่าน ได้บอกว่าคุณนบีมุฮัมหมัดมีวงศ์ตระกูลที่มีเกียรติในหมู่พวกท่าน ก็เช่นนั้นแหละบรรดาอริชู้ลที่ถูกส่งมา จะอยู่วงศ์ตระกูลเดียวกับกลุ่มชนนั้น ๆ.</b>
การคัดเลือกท่านนบี	ท่านรอซูล <small>ﷺ</small> กล่าวว่า : <b>แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเลือกสรรเผ่ากินานะห์มาจากลูกหลานนบี อิสมาอีล และทรงเลือกเผ่ากูรอยซุจากเผ่ากินานะห์ และทรงเลือกลูกหลานบะนีฮาซิม จากเผ่ากูรอยซุ และพระองค์ทรงเลือกฉัน มาจากเผ่าบะนีฮาซิม.</b>
นามชื่อของท่านนบี ﷺ	ทุกนามชื่อทั้งหมดของท่าน คือคุณลักษณะที่ติดตัวท่าน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อธิบายอย่างเดียวที่ บังชี้ให้รู้จักตัวตน แต่ทว่าบรรดาชื่อนั้นถูกขยายความมาจากคุณลักษณะอันโดดเด่นของ ท่านนบี ที่ควรแก่การยกย่องและความสมบูรณ์แบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
มุฮัมหมัด	ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด และถูกเรียกเช่นนั้นในคำภีร์เตารอตอย่างชัดเจน ซึ่งหมายถึง : (ผู้ที่มีคุณลักษณะดีงามอันมากมาย ที่สมควรได้รับการ สรรเสริญ).
อะหะหมัด	หมายถึง : ท่านเป็นมนุษย์ที่สรรเสริญต่ออัลลอฮ์มากที่สุด และผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้า สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนหน้าแผ่นดิน ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต่างยกย่องสรรเสริญ ท่าน เนื่องจากคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบอันมากหลายของท่าน อีกทั้งยังเป็น ชื่อที่ท่านนบีอิซา <small>ﷺ</small> ใช้เรียกท่านอีกด้วย.
อัลมุตะวักกิล	ท่านถูกเรียกเช่นนั้น เนื่องจากท่านได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ในการดำรงรักษา ศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการมอบหมายอย่างสมบูรณ์ที่ไม่มีหุนส่วนใด ๆ ร่วมด้วย ในการมอบหมายนั้น



นามชื่อของท่านนบี ﷺ	อัลมาสี	ผู้จัดมลทิน : ซึ่งอัลลอฮฺทรงให้ท่านนบีจัดการปฏิเสธศรีทฮา และไม่เคยปรากฏว่ามีการจัดในรูปแบบการเผยแพร่อย่างนี้มาก่อน.
	อัลหาซิบ	ผู้ร่วมตัว : ซึ่งท่านนั้นจะนำหน้ามนุษยชาติในวันแห่งการรวมตัวในวันสิ้นโลก รวากับว่าท่านถูกส่งไปรวบรวมมนุษยชาติและนำพวกเขามารวมตัวกัน.
	อัลอากิบ	ผู้ปิดผนึก : ซึ่งไม่มีนบีผู้นำสารมาประกาศหลังจากท่านอีกต่อไป ดังนั้นท่านเป็นตั้งผู้ปิดผนึก.
	อัลมุเกอฟี	ผู้สืบทอด : ซึ่งท่านเป็นผู้เจริญรอยตามบรรดานบีก่อนหน้าท่าน ดังนั้นอัลลอฮฺจึงทรงให้ท่านสืบทอดจากบรรดาศาสนทูตที่ล่วงลับ.
	นบียุตเตาปะห์	ผู้ที่อัลลอฮฺทรงเปิดประตูแห่งการกลับเนื้อกลับตัวแก่มนุษยชาติด้วยกับท่าน ดังนั้นพวกเขาได้รับการอภัยโทษในแบบที่ไม่มีใครเคยได้รับสิทธิ์นี้มาก่อน ท่านเป็นมนุษย์ที่ขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัวมากที่สุด.
	นบียุลมัลหะมะซี	ผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อต่อสู้กับศัตรูของอัลลอฮฺ ทั้งนี้ไม่เคยมีนบีและประชาชาติใดประกาศสงครามต่อผู้เหมือนกับสิ่งที่ทำรอซูลของอัลลอฮฺ ﷺ และประชาชาติของท่านเคยกระทำมาก่อน และไม่เคยปรากฏว่ามีสมรภูมิใดๆที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นเกิดขึ้นมาก่อน.
	นบียูเราะหะหะซี	ผู้ซึ่งอัลลอฮฺทรงส่งท่านมาเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย และมนุษย์ทุกคนได้รับความเมตตานี้ ส่วนผู้ศรีทฮา นั้นพวกเขาได้รับความเมตตาที่สมบูรณ์แบบที่สุด และผู้ที่ปฏิเสธศรีทฮาจากชาวคัมภีร์บางส่วน พวกเขาได้อาศัยอยู่ภายใต้การดูแลของท่านนบีตามเงื่อนไขและพันธสัญญา.
	อัลฟาคีฮิ	ผู้ที่อัลลอฮฺทรงเปิดประตูแห่งทางนำหลังจากที่ถูกรังแกสารพัดจนสิ้นคลอนแล้วพระองค์ทรงเปิดตาของคนที่มืดบอด หูของคนหูหนวก จิตใจที่ถูกปิด และทรงเปิดดินแดนของพวกปฏิเสธศรีทฮา และเปิดประตูสวรรค์ และเส้นทางสู่ความรู้ที่ก่อประโยชน์และการกระทำที่ถูกต้องด้วยกับแบบอย่างของท่านนบี.



<b>นามชื่อของท่านบิ <small>رضي الله عنه</small></b>	<b>อัลลามิน</b>	ท่านนบีเป็นผู้ที่สมควรได้รับชื่อนี้มากที่สุด ท่านเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ ทรงไว้วางใจกับการเผยแผ่สาร และศาสนาของพระองค์ และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ ถึงขนาดว่าผู้ปฏิเสธศรัทธา เผ่ากูรอยซัยย์เรียกท่านก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนทูตว่า ผู้ซื่อสัตย์.
	<b>อัลบะซีร์</b>	ผู้ที่แจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่เชื่อฟังท่าน ด้วยการตอบแทนรางวัล และเป็นผู้ตักเตือนแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนท่าน ด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ.
	<b>ชัยตุวะละดี อาตัม</b>	ท่านรอซูล <small>ﷺ</small> กล่าวว่า : <b>ฉันเป็นนายของลูกหลานนบิอาดัมในวันพิพากษา และไม่ใช่เป็นการโอ้อวดแต่อย่างใด.</b>
	<b>อัยซิริอุลมุบีร์</b>	ผู้ที่ทอแสงโดยไม่เผาไหม้ผู้อื่น ในทางตรงกันข้ามกับอัลวะหีย์ฮาจ ที่ให้แสงสว่างเช่นกัน และก็ทำให้ผู้อื่นเผาไหม้ด้วยเช่นกัน.
ท่านคือ บ่าวของอัลลอฮ์ หมายถึงบ่าวผู้จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ ในระดับที่พิเศษที่สุดเพราะท่านนบี <small>ﷺ</small> เป็นผู้ทำให้ระดับการจงรักภักดีสมบูรณ์แบบ.		
<b>คุณลักษณะทั่วไปของท่าน <small>رضي الله عنه</small></b>	คุณลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุดของท่านศาสนทูตมุอัมหมัด <small>ﷺ</small> ท่านได้อธิบายลักษณะนั้นด้วยตัวท่านเอง โดยกล่าวว่า : <b>ฉันคือ มุอัมหมัด บ่าวของอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์ ฉันมิชอบที่จะให้พวกท่านทั้งหลายยกฉันเหนือระดับที่อัลลอฮ์ <small>ﷻ</small> ทรงประทานให้แก่ฉัน.</b>	
	ท่านนบี <small>ﷺ</small> เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดทั้งสรีระร่างกายและมารยาท อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า : “และแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่” [ ซูเราะห์อัลกอลัม อายะห์ 4 ]. และท่านหญิงอาอิชะฮ์ <small>رضي الله عنها</small> กล่าวว่า : <b>มารยาทของท่านคือ อัลกุรอาน</b> ท่านปฏิบัติตามอัลกุรอานและไม่ละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์ทรงวางไว้ ดังนั้นท่านพอใจในสิ่งที่พระองค์ทรงพอใจ และท่านจะโกรธในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโกรธ.	
	<b>คอลี ลุลลอฮ์</b>	ท่านรอซูล <small>ﷺ</small> กล่าวว่า : <b>แท้จริงอัลลอฮ์ทรงนับว่าฉันเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักยิ่ง เสมือนที่ทรงนับว่าท่านนบีอิบรอฮีมคือผู้ที่พระองค์ทรงรักยิ่ง.</b>
<b>คุณลักษณะโครงสร้างของท่านบิ <small>رضي الله عنه</small></b>	<b>ร่างกายอันสูงส่ง</b>	ท่านฮัส บุตร์มาลิก <small>رضي الله عنه</small> รายงานว่า : <b>ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ <small>ﷺ</small> เป็นคนมีผิวพรรณผ่องใส : ชาว รวากับว่าเหงื่อของท่านส่องประกายดังไข่มุก และเมื่อท่านเดิน ท่านจะเดินอย่างทะมัดทะแมง และฉันไม่เคยสัมผัสผ้าไหมชนิดใดไม่ว่าจะมีราคา หรือผ้าไหมทั่วไปที่จะนุ่มนวลไปกว่าฝ่ามือของรอซูล <small>ﷺ</small> และฉันไม่เคยได้กลิ่นหอมไม่ว่าจะเป็นขมดเชียงหรืออำพันใดก็ตาม ที่จะหอมไปกว่ากลิ่นของรอซูล <small>ﷺ</small>.</b>





<p>คุณลักษณะโครงสร้างของท่านบี ﷺ</p>	<p>สัดส่วนของท่าน</p>	<p>ท่านอัลบะรออ์ บุตรอาคิบ ﷺ กล่าวว่า : ท่านนบี ﷺ มีสัดส่วนร่างกาย สมดุล หมายถึง ความสูงปานกลาง ไหล่ทั้งสองห่างออกจากกัน มีผมตกลึกลงถึง ติ่งหู ฉันเห็นท่านใส่เสื้อคลุมปักด้ายแดง ไม่เคยเห็นอะไรสวยมากกว่านั้น มาก่อน.</p>
	<p>ใบหน้าของท่าน</p>	<p>ท่านกะบะ บุตรมาลิก ﷺ กล่าวว่า : เมื่อฉันให้สลามแก่ท่านนบี ﷺ ใบหน้าของท่านจะเปล่งประกายอันเนื่องมาจากความสุข เพราะทุกครั้งที่ท่านนบี ﷺ มีความสุข ใบหน้าของท่านก็จะเจิดจรัสราวกับดวงจันทร์ ด้วยเหตุนี้ พวกเรารู้ถึงสีหน้าของท่านดี และท่านอัลบะรออ์ ﷺ ถูกถามว่า : ใบหน้าของท่านนบี เป็นเหมือนดาบหรือไม่ ? เขาตอบว่า : ไม่ มันประหนึ่งดวงจันทร์ที่สว่างไสว.</p>
	<p>ผมของท่าน</p>	<p>ท่านอนัส บุตรมาลิก ﷺ กล่าวว่า : ท่านนบี ﷺ มีมือขนาดใหญ่และฉันไม่เคยเห็นใครเสมือนมือของท่านมาก่อน ผมของท่านนบี ﷺ เป็นลอนไม่หยิก หมายถึง : ไม่ฟู และไม่ยุ่งเหยิง ไม่บางเรียบ หมายถึง : ไม่ตรงจนเกินไป.</p>
	<p>ตาของท่าน</p>	<p>ท่านญาบิร บุตรชะมุเราะห์ ﷺ กล่าวว่า : ท่านศาสนทูต ﷺ มีปากที่กว้าง ในตาทั้งสองสีแดงปนขาว และสันเท้าทั้งสองมีน้ำมีนวลเล็กน้อย.</p>
	<p>เหงื่อของท่าน</p>	<p>ท่านอนัส บุตรมาลิก ﷺ กล่าวว่า : ท่านศาสนทูต ﷺ ของอัลลอฮ์เคยเข้ามาที่บ้านของเราและจับหลังขั้วครู้ จนเหงื่อออกรอบตัว แม่ของฉันเลยเอาขวดมาใบหนึ่ง และบรรจุเหงื่อใส่ในภาชนะนั้น เมื่อท่านรอซูล ﷺ ตื่นขึ้น ท่านกล่าวว่า : อุมมุซุลัยมฺเอี้ย เธอกำลังทำอะไรอยู่ ? เธอตอบว่า : นี่คือน้ำเหงื่อของท่านที่เราจะนำไปทำน้ำหอมของเรา และมันเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมที่สุด.</p>
	<p>เครื่องหมายประจำตัว ท่านสุดท้าย</p>	<p>ท่านนบี ﷺ มีเครื่องหมายประทับระหว่างไหล่ของท่านมันปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในร่างกายของท่าน เหมือนปาน. รายงานจากท่านญาบิร บุตรชะมุเราะห์ ﷺ กล่าวว่า : และฉันเห็นตราประทับใกล้ปากของท่าน มันมีขนาดเท่ากับไขนกกพิราบและสีของมันก็เหมือนกับร่างของท่าน.</p>





คุณลักษณะมารยาทของท่านบี ﷺ	สถานของท่านบี เคารพให้เกียรติต่อท่าน	ท่านอัมรฺ บุตรอัลอาซ ﷺ กล่าวว่า : ไม่มีใครสักคนที่ฉันรักมากไปกว่า ท่านศาสนทูต ﷺ ของอัลลอฮฺ และไม่มีใครในสายตาของฉันที่สูงส่งยิ่งไปกว่าเขา ฉันไม่สามารถอธิบายออกมาให้เห็นได้ถึงความเคารพนับถือท่านนบี ถึงแม้หากฉันถูกถามให้บรรยายลักษณะของท่าน ก็มีอาจอธิบายได้หมด เพราะในตาของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยท่านนบี และท่านอรุวะห์ บุตรมัสอูดอัศสะกอฟีญ์ ﷺ กล่าวแก่ชาวกุรอยฮฺมักกะฮ์ในวันสุดท้ายปียะญ์ว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันเคยเห็นกษัตริย์ที่บรรดาคคนใกล้ชิดของเขาเทิดทูนไม่เท่าการเทิดทูนเกียรติของสาวกท่านนบีที่มีต่อมุฮัมหมัดเลย , ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากท่านนบีถ่มเสมหะลงในฝ่ามือชายใดจากพวกเขา แน่نونเขาจะนำเสมหะนั้นมาลูบใบหน้า และผิวหนังของเขา และเมื่อท่านสั่งใช้พวกเขา พวกเขาต่างรีบเร่งอย่างขะมักเขม้นปฏิบัติตามคำสั่ง และเมื่อท่านอาบน้ำละหมาด พวกเขาต่างแย่งชิงน้ำละหมาดของท่าน และเมื่อท่านนบีพูด พวกเขาต่างสงบเสียงต่อหน้าท่านและพวกเขาไม่กล้าที่จะสบตาใส่ท่านนบี เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่
	มารยาทต่ออัลลอฮฺ	ท่านอับดุลลอฮฺ บุตรอับซิดคิร ﷺ กล่าวว่า : เราเคยพูดว่า: ท่านคือนายของท่านนบีตอบว่า : นายคืออัลลอฮฺผู้ทรงจำเริญผู้ทรงสูงส่ง เราเคยพูดว่า : ท่านคือผู้ที่ประเสริฐ และสูงส่งที่สุดสำหรับเรา ท่านนบีตอบว่า : พวกเขาจงหยุดพูดซะ หรือบางคำที่พวกเขาพูด และอย่าให้ชัยฏอนมาครอบงำพวกเขาเลย.
	ความกล้าหาญ	ท่านอลี ﷺ กล่าวว่า : พวกเราเมื่อถึงคราววิกฤติหนักในสงคราม และบรรดาศัตรูเข้าประชิด เราได้หลบอยู่ในที่กำบังใกล้ท่านรอซูลุลลอฮฺ โดยไม่มีใครสักคนจากพวกเราประชิดใกล้ศัตรูมากไปกว่าท่านนบี.
	การเกรงกลัว	ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ มิใช่รีว่าแท้จริงฉันเป็นผู้เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺมากที่สุด และเป็นผู้ยำเกรงต่อพระองค์มากที่สุด.
	ทำดีต่อครอบครัว	ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : ผู้ที่ดีเลิศ ณ พวกท่าน คือผู้ที่ทำดีที่สุดแก่ครอบครัวของเขา และฉันเป็นผู้ที่ประพฤติดีที่สุดแก่ครอบครัวของฉัน.
	ความละเอียด	ท่านชะฮีดอัลคุฎริญ์ ﷺ กล่าวว่า : ท่านนบีมีความละเอียดยิ่งกว่าหญิงสาวที่หลบอยู่หลังม่านของนางชะฮิก เมื่อท่านเห็นอะไรที่มิชอบ พวกเราจะรู้ได้จากสีหน้าของท่าน.
	ความเรียบง่าย	ท่านหญิงอาอิชะห์ ﷺ กล่าวว่า : ท่านนบีไม่ถูกเสนอให้เสื่อกระหว่างสองอย่าง นอกจากท่านจะเลือกสิ่งที่ย่างที่สุด トラบใดที่ไม่เป็นบาป ถ้าหากเป็นบาปท่านจะออกห่างให้มากที่สุด.





<p>คุณลักษณะมารยาทของท่านนบี ﷺ</p>	<p>ท่านไม่แค้น ให้ตัวเอง</p>	<p>ท่านหญิงอาอิชะห์ ﷺ กล่าวว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ท่านนบีไม่เคยแค้นให้ตัวเองไม่ว่าสิ่งใดที่ถูกนำมายังท่าน จนกว่าข้อห้ามต่างๆ ของอัลลอฮ์ถูกละเมิด แล้วท่านจะลงทัณฑ์เพื่ออัลลอฮ์.</p>
	<p>ท่าน ไม่ตำหนิ อาหาร</p>	<p>ท่านหญิงอาอิชะห์ ﷺ กล่าวว่า : ท่านนบีไม่เคยตำหนิอาหารใดเลย หากท่านชอบ ท่านก็จะกินมัน แต่หากท่านมิชอบ ท่านจะละเว้นมัน.</p>
	<p>ท่านรับ ของขวัญ</p>	<p>ท่านหญิงอาอิชะห์ ﷺ กล่าวว่า : ปรากฏว่าท่านนบีเคยรับของขวัญ แล้วท่านมอบของเป็นการตอบแทน.</p>
	<p>ท่านไม่ รับประทาน ของบริจาค</p>	<p>ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : แท้จริงวงศาคณาญาติของมุฮัมมัด จะไม่มีสิทธิ์กินของบริจาค.</p>
	<p>การถ่อมตน ของท่าน</p>	<p>ท่านอุกบะห์ บุตรอามี ﷺ กล่าวว่า : ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี ﷺ และมีท่าทางสิ้นกลัวเมื่อพูดกับท่านนบี แล้วท่าน ﷺ จึงพูดกับเขาว่า : ใจเย็น ๆ เพราะฉันไม่ใช่กษัตริย์ แท้จริงฉันเป็นเพียงลูกชายของผู้หญิงที่กินเนื้อแห้ง.</p>
	<p>ท่านช่วยงานบ้าน</p>	<p>ท่านอัล - อัลซัด บุตรยะซิด ﷺ กล่าวว่า : ฉันได้ถามท่านหญิงอะอิชะห์ ﷺ : ท่านนบีทำอะไรบ้างในบ้าน ? เธอตอบว่า : ท่านนบีทำหน้าที่ของภรรยา - หมายถึง ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว - และเมื่อถึงเวลาละหมาด ท่านก็จะออกไปละหมาด.</p>
	<p>เมื่อเสาะหาเรื่อง กับคนในเงลา</p>	<p>ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : พวกท่านไม่แปลกใจบ้างริ อัลลอฮ์ทรงปลดเปลื้องฉันไม่ให้ตำท้อและสาปแช่งชาวกูรอยขุซุมักกะฮ์?! ทั้ง ๆ ที่พวกเขาต่างตำท้อ และสาปแช่งเสีย ๆ หาย ๆ ต่อฉันที่ชื่อ มุฮัมมัด.</p>
	<p>ความสัจจะ ของท่าน</p>	<p>ท่านอับดุลลอฮ์ บุตร มัสอูด ﷺ เล่าว่า : ท่านศาสนทูต ﷺ ของอัลลอฮ์ ท่านเป็นผู้มีสัจจะและถูกให้มีสัจจะ.</p>
	<p>มารยาทของท่านกับ คนรับใช้</p>	<p>ท่านอนัส ﷺ กล่าวว่า : ฉันเคยรับใช้ท่านรอซูล ﷺ เป็นเวลาสิบปี ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ท่านไม่เคยเลยที่จะพูดแสดงอาการเบื่อหน่ายหรือไม่พอใจฉัน และเวลาที่ฉันทำอะไรท่านก็ไม่เคยที่จะถามว่า : ทำไมเจ้าถึงทำอย่างนั้น ? และหากว่าฉันไม่ได้ทำสิ่งนั้น ท่านก็จะไม่พูดว่า : ทำไมเจ้าถึงไม่กระทำอย่างนี้.</p>





คุณลักษณะมารยาทของท่านบี ﷺ	ท่านไม่ถือตัวโดดเด่นกว่าบรรดาเพื่อนสหาย และท่านมีจิตใจอันไมตรี	ท่านอนีส บุตรมาลิก ﷺ กล่าวว่า : ในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ในมัสยิดมีชายคนหนึ่งชื่ออูฐ และให้มันนั่งลงตรงมัสยิดและผูกมันไว้ จากนั้นเขาพูดกับพวกเขาว่า : ใครคือ มุฮัมหมัด ? ขณะนั้นท่านรอซูล ﷺ เอนกายลงในวงสหายของท่าน และเราได้กล่าวแก่ชายคนนั้นว่า : นี่คือนานที่ท่านต้องการชายผิวขาวที่กำลังเอนกายอยู่ ชายคนนั้นพูดกับเขาว่า : ลูกชายของอับดุลมุตตอลิบเอ๋ย ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : ฉันขานรับท่านแล้ว ชายผู้นั้นกล่าวว่า : โอ้มุฮัมหมัดฉันจะถามท่าน เป็นคำถามที่อาจกระทบต่อท่าน ท่านอย่าต่อว่าฉันเลย แล้วท่านรอซูล ﷺ กล่าวแก่ชายคนนั้นว่า : ท่านจงถามมาซิอะไรก็แล้วแต่ ชายคนนั้นกล่าวว่า : ฉันขอสาบานต่อพระเจ้าของท่าน และพระเจ้าแห่งบรรดาผู้ที่มาก่อนท่าน อัลลอฮฺได้ส่งท่านไปยังทุกประชาชาติ ? ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : <b>โอ้อัลลอฮฺ ใช่แล้ว</b> เขากล่าวว่า : ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ , อัลลอฮฺทรงบัญชาท่านให้เราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลา ? ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : <b>โอ้อัลลอฮฺ ใช่แล้ว</b> เขากล่าวว่า : อัลลอฮฺทรงบัญชาท่านให้เราถือศีลอดเดือนหนึ่งในรอบปี ? ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : <b>โอ้อัลลอฮฺ ใช่แล้ว</b> เขากล่าวว่า : ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ , อัลลอฮฺทรงบัญชาท่านให้เราเก็บบริจาคจากคนรวย แบ่งให้แก่คนยากจน ? ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : <b>โอ้อัลลอฮฺ ใช่แล้ว</b> เขากล่าวว่า : ฉันศรัทธาในสิ่งที่ท่านได้นำมาแล้ว และฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มชนของฉัน ฉันชื่อฎีมาม บุตรสะละบะฮ์ พี่น้องของลูกหลานชะตุ บุตรบักร์.
	ขนบปึงของท่าน	ท่านหญิงอาอิชะหฺ ﷺ กล่าวว่า : <b>ครอบครัวของมุฮัมหมัดไม่เคยกินขนมปังข้าวบาร์เลย์สองวันติดต่อกัน จนกระทั่งท่านรอซูล ﷺ ได้เสียชีวิตลง.</b>
	ความสมณะในโลกนี้	ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : <b>ฉันไม่ตีใจ หากฉันมีทองคำเท่ากับภูเขาอูด หากแม้ฉันมีทองดีนารเดียวที่ยังคงอยู่กับฉันมานานกว่าสามวัน สิ่งของฉันจะเก็บไว้เพื่อชำระหนี้ และจะใช้มันทั้งหมด เพื่อแจกจ่ายให้แก่บรรดาบ่าวของอัลลอฮฺคนโน้น คนนั้น คนนี้.</b>
	ท่านไม่เคยพูดหยาบคาย	ท่านหญิงอาอิชะหฺ ﷺ กล่าวว่า : <b>ท่านนบี ﷺ ไม่เคยพูดจาหยาบคาย และมีพฤติกรรมหยาบคาย และพูดจาเอะอะโวยวายในตลาด และท่านไม่เคยโต้ตอบด้วยสิ่งไม่ดีกับคนชั่ว แต่ท่านกลับให้อภัย และไม่ถือสา.</b>



<b>คุณลักษณะมารยาทของท่านบี ﷺ</b>	<b>ฝ่ามือของท่านไม่เคยแต่หญิงคนใด</b>	<p>ท่านหญิงอาอิชะห์ <small>رضي الله عنها</small> กล่าวว่า : <b>ฝ่ามือของท่านรอซูล ﷺ ไม่เคยแตะฝ่ามือของผู้หญิงแปลกหน้าเลย.</b></p>
	<b>ที่พักและความเป็นอยู่ของท่าน</b>	<p>ท่านอุมัร <small>رضي الله عنه</small> กล่าวว่า : : ฉันเข้าไปหาท่านรอซูล <small>ﷺ</small> ขณะที่ท่านกำลังนอนตะแคงบนเสื่อ ฉันนั่งลงแล้วเหลือบไปเห็น ท่านสวมผ้าโสร่งตัวเดิมที่เก่ามาก เสื่อผืนนั้นทำให้สีข้างของท่านเป็นรอย และฉันกวาดสายตาไปเห็นที่เกิดอาหารของท่านรอซูล <small>ﷺ</small> ปรากฏว่ามีข้าวบาร์เลย์หนึ่งกองราวสามกิโล และเมล็ดพืชของหนึ่งใช้ฟอกหนึ่งวางอยู่ที่มุมห้อง และหนังสือตัวที่ยังไม่ได้ฟอกแขวนห้อยอยู่... ดวงตาของฉันไหลเอ่อล้นด้วยน้ำตาและท่านนบีพูดว่า : <b>อิบนุลค็อตตีบเอ๋ย อะไรทำให้ท่านร้องไห้ ?</b> ฉันตอบว่า : ศาสนทูตของอัลลอฮ์เอ๋ย จะไม่ให้ฉันร้องไห้ได้ไง เสื่อผืนนั้นทำให้สีข้างของท่านเป็นรอย และเสียบึงอาหารของท่านไม่มีอะไรเว้นแต่ที่ฉันเห็น ทั้งที่กษัตริย์อาณาจักรโรมันกัยศ็อร และเปอร์เซียก็ชรอในขณะนั้น อยู่ท่ามกลางผลไม้และแม่น้ำที่ทรูหฺรา ส่วนท่านเป็นทั้งศาสนทูตของอัลลอฮ์และถูกเลือกจากพระองค์ และนี่คือสิ่งที่ท่านสะสมไว้ ?! ท่านนบีตอบว่า : <b>อิบนุลค็อตตีบเอ๋ย ท่านไม่พอใจหรือหรือ ที่จะให้วันปรโลกเป็นของเรา และโลกนี้เป็นของพวกเขา</b> ฉันตอบว่า : พอใจลิครับ.</p>



## บททดสอบที่ ๑

ผิด	ถูก	คำถาม :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ความสุขของบ่าวบนโลกใบนี้และวันปรโลกเกี่ยวพันกับแนวทางของท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด ﷺ.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ บรรดารอซูล์ที่ถูกส่งมา จะอยู่ยงศ์ตระกูลเดียวกับกลุ่มชนนั้นๆ.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ คุณลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุดของท่านนบี ﷺ ท่านได้อธิบายลักษณะตัวเองแล้วกล่าวว่า : ฉันทือมุฮัมหมัด บ่าวของอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ผ้าไหมนุ่มนวลกว่าผ้ามือของท่านนบี ﷺ.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ อัลลอฮ์ทรงรวมความสมบูรณ์ทั้งมารยาท จริยธรรมอันดีงาม และประทานความรู้ ความประเสริฐที่เป็นทางรอด ความสำเร็จ ความผาสุก ทั้งโลกนี้และโลกหน้า แก่ท่านนบี โดยไม่มีใครได้รับอย่างนี้มาก่อน.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ท่านนบี ﷺ เป็นคนธรรมดา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่มีใครสอนท่าน.

☀ ผู้ที่ตืเลิศที่สุดบนหน้าแผ่นดิน  นบียุซุข บุตรมัดตา ﷺ  นบีมุฮัมหมัด บุตรอับดุลลอฮ์ ﷺ.

☀ นามชื่อท่านนบี ﷺ  ทั้งหมดเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวท่าน  เป็นเครื่องหมายเฉพาะแนะนำให้รู้จักตัวตน  ถูกขยายความมาจากคุณลักษณะที่โดดเด่นและจำเป็นแก่การยกย่องและความสมบูรณ์แบบ  ทั้งหมด  คำตอบ 1 กับ 3 เท่านั้น.

☀ มารยาทของท่านนบี คืออัลกรูอ่าน คือ  ท่านพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจ  ท่านโกรธในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโกรธ  ถูกทุกข้อ.

☀ คอสี่ลุลลอฮ์ คือใคร  นบียอบรอฮีม ﷺ  ท่านนบีมุฮัมหมัด ﷺ  ถูกทุกข้อ.

☀ ท่านรอซูล์ ﷺ มีผิวขาวสว่างงาม  สีขาวสาลี  อมขาว  สีขาวสว่างมาก.

☀ น้ำหอมอะไรมีกลิ่นหอมที่สุด  น้ำหอมชะมัด  เหงื่อของท่านนบี ﷺ.

☀ ท่านนบีมุฮัมหมัดมีรูปร่างกายอย่างไร  สัดส่วนร่างกายสมดุล  รูปร่างสูงกำยำ.

☀ เครื่องหมายประทับแต่งตั้งนบี ﷺ ท่านสุดท้าย  ตุ่มเนื้ออยู่ระหว่างไหล่ทั้งสอง  กลมกลืนรูปร่างของท่าน  ขนาดเท่าไข่นกฟิราบ  ถูกทุกข้อ.

จากเผ่ากูรอช	นบียัสมาแอล	จากบะนีฮาซิม	กินานะห์	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเลือกสรร :</b> กินานะห์มาจาก ลูกหลาน เผ่ากูรอชมาจาก บะนีฮาซิม นบี ﷺ มาจาก
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





ปู่คนสุดท้าย	ปู่คนก่อนสุดท้าย	บิดาของปู่	ชื่อปู่	ชื่อบิดา	ชื่อ	ตระกูลของท่าน นบี ﷺ:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ฮาซิม
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อับดุลมุฏตอลิบ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อับดุลลฮอซ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มุฮัมหมัด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	นบีอิสมาแอล
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	นบีอิบรอฮีม

อัชชีรอจ	อัลอากีบ	อะห์หมัด	มุฮัมหมัด	จงโยงทุกชื่อตามคำอธิบาย :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สิ่งถูกสร้างที่สรรเสริญต่ออัลลอฮ์มากที่สุด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ผู้ที่ทอแสงสว่างโดยไม่เผาไหม้ผู้อื่น
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ผู้ที่มีคุณลักษณะอันดีงาม ซึ่งได้รับการยก ย่อง
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ซึ่งไม่มีนบีผู้นำสารมาประกาศหลังจากท่าน อีกต่อไป

ความ เกรงกลัว	โครงสร้างและมารยาท	ความสัมพันธ์	กลิ่น	ฝ่ามือ	ท่านนบี ﷺ :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	มนุษย์ที่ดีที่สุดทั้ง
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ผู้ที่น้อมนวมที่สุด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ผู้ที่มีกลิ่นหอมที่สุด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ผู้ที่ดีที่สุด
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ผู้มากที่สุด

ของขวัญ	บริจาค	เพื่อตัวท่าน เอง	อาหาร	เพื่ออัลลฮอซ	ท่านนบี ﷺ :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่ตอบโต้กลับ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ตอบโต้กลับ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่เคยตำหนิ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	รับ และให้ของตอบแทน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่รับของ



แบบอย่างของท่านนบี ﷺ

แบบอย่างของท่านนบี ﷺ ในการสวมใส่เสื้อผ้า อาหาร และเครื่องดื่ม	สัตว์ที่ท่านรักที่สุด	สีสาวเป็นสีที่ท่านรักมากที่สุด และท่านกล่าวว่า : <b>สิ่งที่ดีที่สุดจากเสื้อผ้าของพวกท่าน คือสีขาว</b> ดังนั้นจงสวมใส่มันและใช้ห่อศพบรรดาผู้เสียชีวิตด้วยผ้าสีนี้.
	การสวมใส่เสื้อผ้า	ท่านนบีจะสวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบง่าย บางครั้งทำมาจากผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย หรือผ้าลินิน และท่านจะเริ่มสวมใส่เสื้อผ้าจากขวาก่อน.
	การเอาใจใส่ของท่านนบี ﷺ ในการเลือกเสื้อผ้า	ชาวสะลัฟบางท่านพูดว่า : เราไม่ชอบเสื้อผ้าที่โอ้อวดสองประเภท เสื้อผ้าที่มีราคาแพง และราคาต่ำ และมีรายงานจากท่านอิบนุ อุมร์ <small>رضي الله عنه</small> กล่าวว่า : <b>ผู้ใดสวมเสื้อผ้าเพื่อชื่อเสียง อัลลอฮ์จะทรงสวมใส่ให้แก่เขาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพด้วยเสื้อผ้าที่อภัยศอดสู</b> แล้วไฟนรกก็จะลุกโชนไหม้ใส่มัน นี่เป็นเพราะเขาตั้งใจจะโอ้อวดด้วยความเย่อหยิ่ง และลำพองตน เหตุนี้อัลลอฮ์ทรงลงโทษเขา และมีรายงานจากท่านอิบนุ อุมร์ <small>رضي الله عنه</small> ทำนองเดียวกันว่า แท้จริงท่านนบี <small>ﷺ</small> กล่าวว่า : <b>ผู้ใดปล่อยชายผ้าของเขาเลียดาตุ่ม ด้วยความหยิ่งยโส อัลลอฮ์จะไม่มองเขาในวันปรโลก.</b>
	การเลือกอาหาร	ท่านนบีไม่เคยปฏิบัติอาหารที่มี และหากไม่มีอะไรทาน ท่านก็ไม่ลุกลิ้ลุกลง และท่านจะทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่ใกล้เอื้อมมือ ถ้าหากท่านไม่ชอบเป็นการส่วนตัวท่านจะทิ้งมันไว้ โดยจะไม่ห้ามผู้อื่น ท่านหญิงอะฮ์ชะฮะ <small>رضي الله عنها</small> ได้กล่าวว่า : <b>ท่านนบี <small>ﷺ</small> ไม่เคยตำหนิอาหารเลย ถ้าท่านชอบมัน ท่านก็จะกิน และถ้าท่านไม่ชอบ ท่านก็จะทิ้งมันไว้ เช่นท่านได้เคยละเว้นที่จะไม่กินแยะทะเลทราย เนื่องจากไม่ใช่อาหารพื้นเพของท่าน.</b>
	รูปแบบการรับประทานของท่าน <small>ﷺ</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☀️ อาหารส่วนใหญ่ของท่านถูกวางลงบนผ้าปูที่พื้นซึ่งนั่นคือสำรับของท่าน.</li> <li>☀️ ท่านรับประทานด้วยสามนิ้ว.</li> <li>☀️ ท่านจะไม่รับประทานอาหาร ขณะนั่งเอนตัวลง แล้วเอาศอกข้างหนึ่งท้าวหมอน.</li> <li>☀️ ท่านจะกล่าว : บิสมิลละห์ เมื่อเริ่มรับประทาน และจะกล่าว อัลฮัมดุลิลละฮ์เมื่อรับประทานเสร็จ.</li> <li>☀️ หลังจากทำอาหารเสร็จเขาจะเลียนิ้ว.</li> </ul>
	การดื่มของท่าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>☀️ ส่วนใหญ่แล้วท่านนบีจะนั่งตี่มน้ำ ยิ่งไปกว่านั้นท่านได้ห้ามการยืมตี่ม แต่จะอนุญาตหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถนั่งได้.</li> <li>☀️ ท่านจะหยิบยื่นเครื่องดื่มให้กับผู้ที่อยู่ทางขวามือของท่าน แม้ว่าจะมีผู้ที่อาวุโสกว่าอยู่ทางซ้ายมือของท่านก็ตาม.</li> </ul>





วิถีของท่านบิฮัมมัด ﷺ ในการแต่งงานและการอยู่ร่วมกัน

- ☀ ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : " สิ่งที่ทำให้ฉันเกิดความรักบนโลกคุณนบีคือ สตรีเพศ เครื่องหอม ความชื่นตาชื่นใจในการละหมาด " .
- ☀ ท่านนบีนั้นได้แบ่งการค้างคืน การอยู่อาศัย และค่าเลี้ยงดูระหว่างบรรดาภรรยาของท่าน .
- ☀ ท่านหญิงอะอีชะฮ์ ﷺ ได้กล่าวว่า : เมื่อท่านต้องการออกเดินทาง ท่านจะให้จับฉลากระหว่างบรรดาภรรยาของท่าน แล้วไม้ของภรรยาท่านใดที่ท่านหยิบ เป็นอันว่าได้ร่วมเดินทางกับท่าน และท่านจะไม่มาขอใช้ตามวันเดินทางแก่ภรรยาท่านอื่น .
- ☀ และวิถีปฏิบัติของท่านบิฮัมมัดต่อบรรดาภรรยา คือ การอยู่ร่วมกัน และมีจรรยา มารยาทที่ดีต่อกัน .
- ☀ ท่านนั้นจะให้บรรดาเด็กผู้หญิงไปเล่นกับท่านหญิงอาอีชะฮ์ ﷺ และหากนางมีงานอดิเรกอะไรสักอย่าง ท่านก็จะเข้าไปร่วมเล่นด้วย .
- ☀ ท่านจะนอนอยู่บนตักของท่านหญิงอาอีชะฮ์ ﷺ และอ่านอัลกุรอานซึ่งบางครั้งนางกำลังอยู่ในรอบเดือนของเธอ .
- ☀ ท่านจะสั่งภรรยาของท่านขณะมีรอบเดือนให้ใช้ผ้าห้ามเลือดประจำเดือน แล้วท่านก็เล้าโลมนาง และท่านนั้นได้จูบนาง ในขณะที่ท่านเองถือศีลอด .
- ☀ และจากความอ่อนโยน และมารยาทอันดีงามของท่านที่มีต่อภรรยา คือการที่ท่านยอมที่จะเล่นกับท่านหญิงอาอีชะฮ์ ﷺ และท่านได้วิ่งแข่งกับนางในการเดินทาง 2 ครั้ง และแข่งกันรีบออกจากบ้าน 1 ครั้ง .
- ☀ เมื่อท่านกลับมาจากการเดินทางและมาถึงในเวลากลางคืน ท่านจะไม่เคาะประตูเรียกภรรยาของท่าน แล้วท่านก็ได้ห้ามสิ่งดังกล่าวด้วย .

วิธีการนอน และตื่นของท่าน ﷺ

- ☀ เมื่อท่านรอซูล ﷺ เข้านอน ท่านจะกล่าว : บิสมิกลิลลฮูมา อะยวาอามูตุ และเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้านอนในเวลากลางคืน ท่านจะหงายฝ่ามือทั้งสองแล้วเป่าลงไปในมือ หลังจากอ่านซูเราะห์ อัลอิคลาส อัลฟะลัก และอันนาศ หลังจากนั้นก็ลูบด้วยฝ่ามือทั้งสองทั่วร่างกาย เริ่มจากศีรษะ และใบหน้าลงไป 3 ครั้ง เมื่อท่านล้มตัวลงนอน ท่านจะเอามือขวาวางไว้ใต้แก้มของท่าน แล้วกล่าว 3 ครั้งว่า โอ้อัลลอฮุ โปรดทรงปกป้องฉันจากการลงโทษของพระองค์ในวันที่พระองค์ให้ข่าวพินคืนชีพ และครั้นเมื่อท่านตื่น ท่านจะกล่าวว่า : การสรรเสริญทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮุ ผู้ซึ่งทำให้เรามีชีวิต (ตื่นนอน) หลังจากที่ได้ทำให้เราตาย(หลับ) และเราจะต้องพินคืนชีพไปหาพระองค์ เสร็จแล้วท่านก็แปรงฟัน .
- ☀ ท่านนบีจะนอนในตอนต้นของกลางคืน และจะตื่นในช่วงตอนท้ายของมัน แต่บางครั้งท่านก็นอนช้า เวลามีจู่ระ ดวงตาของท่าน ﷺ จะหลับ แต่ดวงใจของท่านนั้นไม่เคยหลับ .
- ☀ เวลาท่าน ﷺ นอน จะไม่มีผู้ใดมาปลุกท่าน จนกว่าท่านจะตื่นด้วยตัวท่านเอง .
- ☀ ระยะเวลาในการนอนของท่าน ﷺ พอดีที่สุด และมีประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน .





วิธีของท่าน ﷺ ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

- ✦ ท่าน ﷺ จะล้อเล่นกับคนอื่น แต่การหยอกล้อของท่านคือความจริง.
- ✦ ท่านนบี ﷺ จะใช้คำสองแง่สองง่าม แต่ท่านจะไม่พูดมันนอกจากเป็นเรื่องจริงเท่านั้น.
- ✦ ท่าน ﷺ เป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษาและขอคำปรึกษา.
- ✦ ท่าน ﷺ เยี่ยมผู้ป่วย ไปส่งศพที่สุสาน ตอบรับคำเชิญ คอยเป็นธุระให้แก่หญิงหม้าย คนขัดสน ผู้ด้อยโอกาส.
- ✦ ท่านนบี ﷺ ได้ยินบทกวีสรรเสริญท่าน และท่านจะขอบคุณ แต่การยกย่องสรรเสริญท่านนั้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น หากเทียบกับการสรรเสริญที่ท่านควรได้รับทั้งหมด ส่วนการยกย่องคนอื่นนอกเหนือจากท่าน ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่ความจริง.
- ✦ ท่าน ﷺ ซ่อมรองเท้า เลื้อผ้า ถังน้ำ และริตมแพะด้วยมือของท่านเอง และได้บริการตัวเองและคนในครอบครัวของท่านด้วยตัวของท่านเอง และได้ช่วยแบกก้อนอิฐเพื่อการสร้างมัสยิด.
- ✦ ในบางครั้งท่าน ﷺ ได้ผูกหินไว้ที่ท้องอันเนื่องจากความหิว และบางครั้งอันเนื่องจากความอิม และท่าน ﷺ เป็นทั้งเจ้าภาพต้อนรับ และบางครั้งก็เป็นแขก.
- ✦ ท่าน ﷺ ได้กรอกเลือดกลางศรีษะ หลังเท้า ทำยทอยทั้งสองข้าง และกลางหลังส่วนบน.
- ✦ ท่าน ﷺ ได้ทำการรักษา และเคยเยียวรักษาผู้ป่วยด้วยการจัดด้วยเหล็กร้อน แต่ท่านเองไม่เคยขอให้ใครกระทำ ท่านได้เคยดูอาและเป่าให้ผู้อื่น แต่ท่านไม่เคยขอให้ใครเป่าให้ แก่ท่าน และท่านนั้นก็เคยเยียวรักษาอาการป่วยไข้.
- ✦ ท่าน ﷺ เป็นผู้ที่ดีที่สุดในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ และเมื่อท่านขอยืมสิ่งของอะไร ท่านจะคืนกลับสิ่งที่ดีกว่าที่ท่านได้ยืมมา.

แบบอย่างการเดิน

- ✦ ท่านเป็นผู้ที่มีท่วงท่าเดินเร็วที่สุด สง่างามที่สุด และสงบเสถียรที่สุด.
- ✦ ท่านนั้นเดินเร็วกว่าบรรดาสหายของท่าน ซึ่งมันทำให้พวกเขาต้องเดินตามท่านให้ทัน.
- ✦ ในการเดินของท่าน บางครั้งก็ใส่รองเท้า บางครั้งก็ไม่.
- ✦ ท่านจะเป็นผู้เดินนำหน้า ส่วนบรรดาสหาย ﷺ ก็จะไปคอยเดินตามหลังท่าน.
- ✦ ในการเดินของท่าน ﷺ กับบรรดาสหาย บางครั้งเดินลำพังกับพวกเขาบางท่าน และบางครั้งเดินเป็นกลุ่ม.

แบบอย่างการรำลึกถึงอัลลอฮ์

ท่านนั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ ﷻ อีกทั้งในทุกๆคำพูด และทุก ๆ การสักการะของท่านนั้นเต็มไปด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ ท่าน ﷺ จะรำลึกถึงพระองค์ในขณะที่ตื่นนอน เริ่มต้นละหมาด เมื่อออกจากบ้าน เมื่อเข้ามัสยิด ดูอา ยามเช้า ยามเย็น ขณะใส่เสื้อผ้า เวลาเข้าหรือออกจากบ้าน ก่อนเข้าห้องน้ำ ก่อนและหลังอาบน้ำละหมาด เวลาที่ได้ยินเสียงอาซาน ตอนเห็นจันทร์เสี้ยว ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และเมื่อท่านจาม...





แบบอย่างอันบริสุทธิ์และกิจวัตรประจำวัน	จำนวนแบบอย่าง ที่นับได้	ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : 10 อย่าง จากสิ่งที่ท่านทำเป็นประจำจนกลายเป็น ธรรมชาติของท่าน : คลิปหนวด ไว้เครา แปรงฟัน กลั้วคอ ตัดเล็บ ล้าง ข้อมือ ถอนขนรักแร้ โกนขนอวัยวะเพศ และประหยัดน้ำ ผู้รายงานฮาดิษ ลิมบอกข้อที่สิบ.
	การเริ่มต้นด้วย ด้านขวา	ท่านนบี ﷺ นั้นรักที่จะเริ่มต้นด้วยด้านขวา ทั้งในการใส่รองเท้า หวีผม การ ชำระล้าง การรับและให้ของ ด้านขวาของท่านนั้นสำหรับการกิน การดื่ม และ การชำระล้าง ส่วนด้านซ้ายของท่านนั้นสำหรับการเข้าห้องน้ำและอื่นๆจาก การขจัดสิ่งสกปรกหรือพยับอันตราย.
	การโกน	ท่านนบี ﷺ จะปล่อยผมของท่านทั้งศีรษะ หรือไม่กี่จะโกนทั่วทั้งศีรษะ.
	การแปรงฟัน	ท่านนบี ﷺ นั้นรักการแปรงฟัน ท่านจะแปรงฟันของท่านทั้งในขณะถือศีล อดและไม่ถือศีลอด ตื่นจากการนอน ตอนอาบน้ำละหมาด เมื่อต้องการ ละหมาด ตอนเข้าบ้าน และท่านจะแปรงด้วยกิ่งไม้ของต้นอารอก (คล้ายไม้ ช้อย).
	น้ำหอม	ท่านนบี ﷺ ชอบที่จะใส่เครื่องหอมอย่างมาก และรักน้ำหอม.
	หนวด และเครา	ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : ท่านทั้งหลายจงแตกต่างจากบรรดาผู้ตั้งภาคี ด้วย การไว้เคราให้ยาว และตัดหนวดให้สั้น.
	การกำหนดเวลา	ท่านอนิส <small>رضي الله عنه</small> กล่าวว่า : ท่านรอซูล ﷺ ได้กำหนดเวลาแก่เราในการตัด หนวดและตัดเล็บภายในเวลาไม่เกิน 40 วัน 40 คืน.
การพูดของท่าน ﷺ	<ul style="list-style-type: none"> <li>☀ ท่านหญิงอาอีซะฮ์ <small>رضي الله عنها</small> กล่าวว่า : ท่านนบี ﷺ นั้นจะไม่พูดจับฉ่าย แต่ทว่าท่านจะ พูดด้วยคำพูดที่กระฉ่าง รวบรัด จนผู้คนในวงสนทนาสามารถท่องได้.</li> <li>☀ บ่อยครั้งมากที่ท่านจะพูดย้ำ 3 รอบติดกัน เพื่อให้ผู้ฟังได้คิด ไคร่ครวญ และเมื่อท่าน ให้สลามทักทาย ท่านจะให้ 3 ครั้ง.</li> <li>☀ ท่านจะไม่พูดหากไม่จำเป็น และจะพูดด้วยถ้อยคำที่รวบรัดและเคลอบคลุม.</li> <li>☀ ท่านจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่มีความประโยชน์ และจะไม่พูดเว้นแต่สิ่งที่ท่านหวังผลรางวัลในสิ่ง นั้น.</li> <li>☀ ท่านจะไม่พูดในเรื่องลามก หยาบคาย และตะโกนเสียงดัง เอะอะโวยวาย.</li> </ul>	





วัธข์ท่าน ﷺ ในการพูต การทัวเราะ การร้งให้ และการคู้บะฮข์ท่าน	การทัวเราะ	ทุททุการทัวเราะท่งท่าน ﷺ ค็ือการยั่ม บางคร้งท่งทัวเราะจนสามารถเห็นพ่นกราม.
	การร้งให้	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ ท่งท่นบ็ ﷺ จะไม่ร้งให้พุ่มพายและส่งเสยงด่ง แต่หน้าตาท่งท่นจะหล่งออกมาจนไหลร่น และมีเสยงสะอึกสะอื้นในทรวงอก.</li> <li>✦ การร้งให้ท่งท่น ﷺ บางคร้ง เน่องจากเ็นดูเมตตาต่อผู้เสยงชวีตหรือไม่ก็ส่งสารและกล้วแทนประชาชาติท่งท่น และในบางคร้งก็ร้งให้เพเราะเกรงกล้วอัลลอฮ์ และในบางคราเมือได้พ่งเสยงอัลกุรอานท่งท่นก็จะร้งให้.</li> </ul>
	การคู้บะฮข์ท่าน ﷺ	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ ท่งท่นนั้ทำการคู้บะฮข์บนพ่นดิน บนมิมบَّر บนอฐุตัวผู้ และบนอฐุตัวเมีย.</li> <li>✦ ท่งท่นญาบิร ﷺ กล่าวว่ : <b>เมือท่งท่นรอซูล ﷺ กล่าวคู้บะฮข์นั้ ตาท่งท่นจะแดงกล้า เสยงท่งท่นจะสูง และจะเพิ่มความจริงจ่ง ประหนึ่งว่ท่งท่นเป็นผู้นำชบกองทหาร.</b></li> <li>✦ ท่งท่น ﷺ จะไม่เร่มคู้บะฮข์ด้วยส่ิงใด เว้นแต่ท่งท่นนั้จะเร่มต้นด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์.</li> <li>✦ ท่งท่นจะอ่านคู้บะฮข์ให้สอตคล้องกับความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้พ่งในขณะนั้.</li> </ul>



## บททดสอบที่ ๒

ผิด	ถูก	คำถาม :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ เมื่อท่านนบี ﷺ ต้องการที่จะสวมเสื้อผ้า ท่านจะเริ่มด้วยด้านขวา.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ อาหารส่วนมากของท่าน ﷺ จะถูกล้างบนผ้าปูที่พื้น ซึ่งนั่นคือสำหรับของท่าน.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ เมื่อท่านกลับมาจากการเดินทางสาย ท่านจะไม่เคาะประตูเรียกภรรยาของท่าน แล้วท่านก็ได้ห้ามสิ่งดังกล่าวด้วย.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ บางครั้งท่าน ﷺ ผูกท่อนของท่านอันเนื่องจากความหิว และบางครั้งอันเนื่องจากความอึด.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ท่าน ﷺ ได้ทำการรักษา ท่านเคยเยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยการจัดด้วยเหล็กร้อน แต่ท่านเองไม่เคยขอให้ใครทำ ท่านได้เคยดูอาเป่าให้ผู้อื่น แต่ท่านไม่เคยขอให้ใครเป่าให้แก่ท่าน.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ท่าน ﷺ ไม่เคยกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด จากสิ่งที่คุณโดนทดสอบด้วยการกระชิบกระชาบ (จากชัยฎอน) ได้กระทำ ไม่ว่าจะเป็นการรูดถูไถอวัยวะเพศเพื่อให้ปัสสาวะออก การทำเสียงอือๆในคอ จิตหลอน คิดวิตกไปเอง การใช้ฝ้ายขจัดสิ่งสกปรกโดยเปล่าประโยชน์ และการเทน้ำชำระล้างจนแล้วจนเล่าเป็นอาการของคนวิตกกังวลหรืออื่นๆที่เป็นการอูตริกรรมของคนเหล่านี้.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ท่านนั้นถูกส่งมาด้วยแนวทางอันบริสุทธิ์และเรียบง่าย และสิ่งตรงข้ามสองอย่างนี้คือ การตั้งภาคีและการห้ามในสิ่งที่อนุญาต.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ลูกของท่าน ﷺ ทั้งหมด 7 คน : ชาย 4 หญิง 3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ลูกของท่าน ﷺ ทั้งหมดเกิดมาจากท่านหญิงคอดีเยะฮ์ ไม่มีคนไหนเกิดมาจากภรรยาท่านอื่น.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ลูกของท่าน ﷺ ทุกคนเสียชีวิตก่อนหน้าท่าน.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ไม่มีความขัดแย้งใดๆว่าแท้จริงแล้วท่านนบี ﷺ นั้นสิ้นชีวิตก่อนภรรยาของท่าน 9 คน : ท่านหญิงอาอีชะฮ์ ท่านหญิงฮัฟเซาะฮ์ ท่านหญิงซัยนับ (บุตรี ยะซิน) ท่านหญิงอุมมุซาลามะฮ์ ท่านหญิงซอฟียะฮ์ ท่านหญิงอุมมุฮาบิยะฮ์ ท่านหญิงมัมมูนะฮ์ ท่านหญิงเซาะดะฮ์ ท่านหญิงญะวียะฮ์.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ท่านหญิงคอดีเยะฮ์นั้น อัลลอฮ์ได้ฝากسلامกับญิบรีลมายังนาง นี่คือการพิเศษที่มีแก่นางเท่านั้น.

☀ สี่ที่ท่านนบี ﷺ รักที่สุด คือ : ชาว  , ดำ  , สีอะไรก็ได้ .

☀ เสื้อผ้าของท่าน ﷺ : ท่านไม่ได้สวมผ้าขนสัตว์  , ท่านสวมผ้าฝ้ายและผ้าลินิน  , ท่านสวมสิ่งที่เขา มี  , เฉพาะข้อ 1 และข้อ 2 ถูก .

☀ เสื้อผ้าของท่าน ﷺ : ราคาแพงคุณภาพดี.  , ราคาถูก (เนื่องจากความสมณะ).  , ราคาและคุณภาพกลางๆ. .



- ☛ ท่าน ﷺ จะกล่าวบิสมิลละฮ์และอัลฮัมดุลิลลาฮ์ : ตอนเริ่มรับประทาน , ตอนทานเสร็จ , ตอนเริ่มรับประทาน และตอนทานเสร็จ .
- ☛ การดื่มของท่าน ﷺ ส่วนมาก : ในท่านั่ง , ในท่านยืน , ทั้งสอง .
- ☛ ท่าน ﷺ กล่าวว่า: สิ่งที่ทำให้ฉันเกิดความรักในโลกดุนยา คือ : สตรีเพศ , เครื่องหอม , ทั้งสอง .
- ☛ ท่าน ﷺ กล่าวว่า : ฉันได้รับความชื่นตาชื่นใจใน : สวรรค์ , การละหมาด , ทั้งสอง .
- ☛ จากวิถีของท่าน ﷺ คือการทำดีกับบรรดาภรรยาในเรื่อง : การอยู่ร่วมกัน , มารยาท , ทั้งสอง .
- ☛ ท่านอนิสบินมาลิก رضي الله عنه กล่าวว่า : ท่านรอซูล ﷺ ได้กำหนดเวลาแก่เราในการตัดหนวดและตัดเล็บภายในเวลาไม่เกิน : 30 วัน , 40 วัน , 50 วัน .
- ☛ แบบอย่างของท่านนบี ﷺ ในการโกนศีรษะคือ : โกนบางส่วน ปล่อยไว้บางส่วน , โกนทั้งหมด หรือปล่อยไว้ทั้งหมด .
- ☛ ท่านนบี ﷺ รักการแปรงฟัน ท่านนั้นจะแปรงขณะที่ : ถือศีลอด , ไม่ถือศีลอด , ทั้งสอง .
- ☛ การหัวเราะของท่าน ﷺ : ทุกๆครั้งที่ท่านหัวเราะท่านจะยิ้ม , ส่วนมากของการหัวเราะของท่านคือการยิ้ม .
- ☛ ท่านนบี ﷺ ถูกส่งมายัง : มนุษย์ทุกคน , ทั้งญินและมนุษย์ .
- ☛ ลูกสาวของท่านนบี ﷺ ที่ประเสริฐที่สุด(โดยภาพรวม) : ทุกคน  ท่านหญิงฟาติมะฮ์ , ท่านหญิงซัยนับ .
- ☛ ะฮียันั้นไม่เคยถูกประทานลงมาบนตักหญิงนางใดมาก่อน ยกเว้น : ท่านหญิงฮัฟซะฮ์ , ท่านหญิงอุมมุ ซาลามะฮ์ , ท่านหญิงอาอิชะฮ์ .

คนป่วย	บรรดาหญิงหม้าย ผู้ด้อยโอกาส.	คนขัดสน	คำเชิญ ชวน.	ศพ.	ท่านนบี ﷺ :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เยี่ยมเยียน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	และเป็นพยาน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ตอบรับ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เป็นธุระให้กับ

คนใน ครอบครัว และตัวท่าน เอง	รองเท้าด้วยมือ ของท่าน	เสื้อผ้าด้วยมือ ของท่าน	ก้อนอิฐเพื่อสร้าง มัสยิด	แพะ	ส่วนหนึ่งจากการ กระทำของท่าน ﷺ :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จะซ่อม
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ซ่อม
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	รีดนม
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	บริการ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	แบก



หมวด	เครา	ขนอวัยวะ เพศ	ขนรักแร้	เล็บ	แบบอย่างอัน บริสุทธิ์ ﷺ : ตัดให้สั้น ไว้ให้ยาว ตัด ถอน โกน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

จากสิ่งที่มี อยู่	เพียงแค่ไม่ทาน แต่ ไม่ได้ตัดสินว่ามัน ต้องห้าม	ยกเว้นว่า ท่านจะ ทานมัน	สิ่งที่ขาดไป	วิธีของท่านปี ﷺ ในการ รับประทาน  จะไม่ผลักใส่ จะไม่เรียกร้อง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฮาลาลและบริ สุทธิ์ถูกนำเสนอแก่ท่าน หากท่านไม่ชอบ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

สามนิ้ว	ด้วยนิ้วมือทั้งห้า	ด้วยนิ้ว เดียว	อาหาร	เมื่อท่าน ทาน เสร็จ	ท่านปี ﷺ :  ท่านทานด้วยนิ้ว ท่านจะดูตนิ้วมือ เขาเป็นผู้ที่มีเกียรติกว่า ผู้ที่ทรงงตนจะทานด้วย ผู้ที่โลก
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## คุณลักษณะเฉพาะของท่าน ﷺ

จากคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่าน ﷺ	ถูกส่งมาด้วยหลัก ยึดมั่นอันบริสุทธิ์ และความอดทน	อิบดุลกัยยิมฯ กล่าวว่า : ท่านถูกรวบรวมระหว่างหลักยึดมั่นอันบริสุทธิ์ และความเรียบง่าย ซึ่งหมายถึงแนวทางอันเที่ยงตรง ในการให้ออกภาพต่ออัลลอฮ์ และความเรียบง่ายบ่งชี้ถึงมารยาทอันดีงาม และสิ่งตรงข้ามสองอย่างอันบริสุทธิ์นี้คือ การตั้งภาคและการทำในสิ่งที่อนุโมติ.
	ถูกส่ง มาด้วย มุหะษะ และญิน	ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>ท่านนบี(ท่านอื่น)นั้น ถูกส่งไปยังกลุ่มชนของเขาโดยเฉพาะ แต่ว่าฉันนั้นถูกส่งมายังมนุษย์ทั้งปวง.</b>
	คัมภีร์และการ เรียกร้องของท่าน	อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า : อะลีฟ ลาม รอ คัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาแก่เจ้า เพื่อให้เจ้านำมนุษย์ออกจากความมืดมนทั้งหลาย สู่ความสว่าง ด้วยอนุมัตของพระเจ้าของพวกเขา สู่ทางของพระผู้เตชาอนุภาพ ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ [ ซูเราะห์ : อิบรอฮีม : อาเยห์ 1 ].
	เครื่องหมาย ของท่าน	สัญญาณที่ใหญ่ที่สุดของท่าน ﷺ คืออัลกุรอาน และไม่มีจากสัญญาณหนึ่งสัญญาณใดที่ถูกประทานแก่รอซูลหรือนบีก่อนหน้าท่าน เว้นแต่ว่าท่าน ﷺ จะมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้น.
	การรักท่าน นั้นคือส่วน หนึ่งของ ศาสนา	ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่มีศรัทธา (ที่สมบูรณ์) จนกว่าฉันจะเป็นที่รักของเขามากกว่าลูกหรือพ่อของเขา และมนุษย์ทั้งปวง.</b>
	ผู้ที่ รังเกียจ ท่านนบี	เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา ด้ายการปฏิเสธศรัทธาอันใหญ่หลวง : <b>แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด [ ซูเราะห์อัลเกาซร์ อาเยห์ที่ 3 ].</b>
	สหายคนสนิท ของอัลลอฮ์	ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>แท้จริงอัลลอฮ์ทรงนับว่าฉันเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักยิ่ง เสมือนที่ทรงนับว่าท่านนบีอิบรอฮีมคือผู้ที่พระองค์ทรงรักยิ่ง.</b>
	หนึ่งในอู ลูฮ์ซิมิ (ผู้แน่วแน่ มั่นคง)	และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานบี และจากเจ้า และจากนุหฺ และอิบรอฮีม และมุซา และอิซา อิบน์มรยัม [ ซูเราะห์อัลอะหฺซาบ อาเยห์ 7 ].
	ความรู้ของท่าน	ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>แท้จริงแล้วฉันนั้นรู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์ดีกว่าพวกท่าน อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า : จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันจะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่า ที่ฉันมีบรรดาคลังสมบัติของอัลลอฮ์และทั้งฉันก็ไม่รู้สิ่งเร้นลับ และฉันก็จะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่า ฉันคือมะลัก [ ซูเราะห์อัล-อันอาม อาเยห์ 50 ].</b>

จากคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่าน ﷺ	ข้อตัดสินของผู้ที่เชื่อฟังและขัดแย้งท่าน	<p>อัลลอฮ์กล่าวว่า : จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮ์ ก็จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่าน และจะทรงอภัยให้แก่พวกท่าน ซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่าน [ ซูเราะห์อัลอิมรอน อายะห์ 31 ] และพระองค์กล่าวว่า : และพวกเจ้าจงอย่าทำอแท้ และจงอย่าเสียใจ และพวกเจ้านั้นคือผู้ที่สูงส่งยิ่ง หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา [ ซูเราะห์อัลอิมรอน อายะห์ 139 ] ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : พวกท่านทั้งหมดจะได้เข้าสวรรค์เว้นแต่ผู้ปฏิเสธ พวกเขากล่าวว่า : แล้วใครคือผู้ปฏิเสธละ โอศาสนทูตของอัลลอฮ์ ท่าน ﷺ กล่าวว่า : ใครที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามฉันเขาจะได้เข้าสวรรค์ และใครที่ฝ่าฝืนฉันเท่ากับเขาได้ปฏิเสธ.</p>
	ประชาชาติของท่าน ﷺ	<p>อัลลอฮ์กล่าวว่า : พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่ง ซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นสำหรับมนุษยชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ชอบ และศรัทธาต่ออัลลอฮ์ [ ซูเราะห์อัล-อิมรอน อายะห์ 110 ] และท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ กล่าวว่า : ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ (อัลลอฮ์) แท้จริงฉันหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์ คือประชาชาติของฉัน.</p>
	บ้านเกิดของท่าน ﷺ	<p>บ้านเกิดของท่าน ﷺ คือ นครมักกะฮ์ อัลลอฮ์กล่าวว่า : แท้จริงบ้านหลักแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์ (เพื่อการอิบาดะฮ์) นั่นคือบ้านที่มักกะฮ์ โดยเป็นที่ที่ถูกให้มีความจำเริญ และเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชาติทั้งหลาย , ในบ้านนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดเจน(ส่วนหนึ่งนั้น)คือที่ยืนนบีอิบรอฮีม และผู้ใดได้เข้าไปในบ้านนั้น เขาก็เป็นผู้ปลอดภัยและสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้น คือการมุ่งสู่บ้านหลังนั้น อันได้แก่ผู้ที่สามารถหาทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงฟังประชาชาติทั้งหลาย [ ซูเราะห์อัลอิมรอน อายะห์ 96-97 ].</p> <p>และมักกะฮ์นั้นเป็นนครต้องห้าม ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : แท้จริงนครนี้นั้นอัลลอฮ์ได้ทำให้มันเป็นนครต้องห้ามตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ดังนั้นมันต้องห้ามด้วยการห้ามของอัลลอฮ์ และมันคือนครของบรรดามุสลิมจนถึงวันกิยามะฮ์ ท่านนบีกล่าวว่า : จะไม่มีการอพยพหลังจากการพิชิต (นครมักกะฮ์) อีกต่อไป.</p>



จากคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่าน ﷺ

ทิศในการละหมาดของท่าน ﷺ

ทิศในการละหมาดของท่าน ﷺ คือ กะบะฮ์ ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านต้องหันไป  
ยังบัยตุลมักดิส อัลลอฮ์กล่าวว่า : แท้จริงเราเห็นใบหน้าของเจ้าแหงนไปใน  
ฟากฟ้าบ่อยครั้ง แน่อนเราให้เจ้าผินไปยังทิศที่เจ้าพึงพอใจ ดังนั้นเจ้าจง  
ผินใบหน้าของเจ้าไปทางมัสยิดิลฮะรออมเถิด และที่ใดก็ตามที่พวกเจ้า  
ปรากฏอยู่ ก็จงผินใบหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศนั้น [ ซูเราะห์อัลบากอเราะฮ์  
อายะห์ 114 ] และมัสยิดอัลฮะรออม เป็นมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนหน้า  
แผ่นดิน ท่านอาบูซุร ฎ กล่าวว่า : ฉันได้ถามท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ถึง  
มัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนหน้าแผ่นดิน ท่านตอบว่า : คือ มัสยิดอัลฮะ  
รออม.

ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : ผู้ใดก็ตามมายังมัสยิดหลังนี้โดยที่ไม่พูดสิ่งนำ  
รังเกียจ และไม่ทำบาป เขาจะกลับออกไปเสมือนวันที่เขาคลุดออกมาจาก  
มารดาของเขา (ได้รับการอภัยในความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ).

ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : การละหมาดหนึ่งละหมาดใดในมัสยิดฮารอม (มัก  
กะฮ์) นั้น ได้ผลบุญเท่ากับ 1 แสนเท่า และละหมาดหนึ่งละหมาดใดใน  
มัสยิดของฉัน (มัสยิดฮารอมมาดีนะฮ์) ได้ผลบุญเท่ากับ 1 พันเท่า ส่วนใน  
มัสยิดอักขอ (บัยตุลมักดิส) ได้ผลบุญเท่ากับ 500 เท่า.

ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : หากพวกท่านต้องการถ่ายทุกข์ ก็อย่าหันหน้าหรือหัน  
หลังให้ทิศกิบละฮ์ ทว่าจงหันไปทิศอื่นจากนั้น.





## เครือญาติและบรรดาภรรยาของท่าน ﷺ

ลูกทั้ง ๗ คนของท่าน ﷺ : ชาย ๓ หญิง ๔	[1] อัลกอซิม และนี่คือนามแฝงของท่าน ﷺ.	[2] ซัยนั้บ ﷺ.	
	[3] รุกัยยะฮ์ ﷺ.	[4] อุมมุ กัลซุม ﷺ .	
	[5] ฟาติมะฮ์ ﷺ.	[6] अबดุลลอฮ์และนามแฝงของท่านคือ ฏอยยิบและตอฮีร์.	
	[7] อิบรอฮีม ซึ่งท่านเป็นบุตรของท่านหญิงมารียะฮ์ (เผ่ากิบตียะฮ์) นางเป็นเชลยสงครามของท่านนบี ﷺ ส่วนลูกของท่านนบีคนอื่น ๆ ทุกคนมาจากท่านหญิงคอดียะฮ์ ﷺ คนเดียว.		
	ลูกของท่าน ﷺ ทุกคนเสียชีวิตก่อนท่านยกเว้นฟาติมะฮ์ ﷺ เพราะนางได้เสียชีวิตหลังท่าน 6 เดือน ด้วยความอดทน และความหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ของนาง จึงทำให้นางมีสถานะเหนือสตรีทั้งปวง และท่านหญิงฟาติมะฮ์ก็เป็นบุตรสาวที่ประเสริฐที่สุดของท่าน.		
	และบุตรสาวของท่าน ﷺ ทุกคนได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม และได้อพยพพร้อมกับท่าน ﷺ.		
	1. ฮัมซะฮ์ ﷺ คือนายของผู้เสียชีวิตในสงคราม.		2. อัลอับบาส ﷺ.
3. อับดุลลิลิษ ชื่อของเขาคืออับดุมะนาฟ.		4. อาบูลาฮับ ชื่อของเขาคืออับดุลอุซซา.	
5. อัซซูเบร.	6. अबดุลกะบะฮ์.	7. อัลมุเกาวิม.	8. ฎีรอร.
9. กุซั่ม	10. อัลมุหีเราะฮ์ นามแฝงคือ ทะยัล.	11. อัลหมอยด้าก ชื่อของเขาคือ มุศอับ.	
ลูกของท่าน ﷺ ทั้งหมด มีเพียงแค่ ฮัมซะฮ์ ﷺ และอัลอับบาส ﷺ เท่านั้นที่รับอิสลาม.			





<p>ป่าของท่าน ๖ คน</p>	<p>1. ซอฟียะฮฺ คือมารดาของอัซซูเบร บิน เออวาม <small>رضي الله عنه</small>.</p>		<p>2. อุมมุสฮาเก็ม อัลบัยดอฮฺ.</p>	
	<p>3. อาตีเกฮฺ.</p>	<p>4. บัรเราะฮฺ.</p>	<p>5. อรัววา.</p>	<p>6. อุมัยมะฮฺ.</p>
<p>บรรดาภรรยาของท่าน <small>رضي الله عنهن</small> [ <b>أَسْرَائِيلُ</b> ]</p>	<p><b>مَرْيَمُ</b></p>	<p>(อัล-ฮา ح) = ฮัฟเซาะฮฺบุตรี อุมัร บุตร อัลค็อฎฏอบ <small>رضي الله عنه</small>.                  (อัล-ฮีม ج) = ณุวัยรียะฮฺ บุตรี อัลฮาริษ <small>رضي الله عنه</small>.                  (อัล-ชาย ج) = ซัยนัษ บุตรี ยะฮ์ซ <small>رضي الله عنه</small>. + ซัยนัษ บุตรี คูชัยมะฮฺ <small>رضي الله عنه</small>.</p>		
	<p><b>صَوْرَةُ</b></p>	<p>(อัล-ซอด ص) = ซอฟียะฮฺ บุตรี ฮุัยยัย บุตร อัคฏ็อบ <small>رضي الله عنه</small>.                  (อัล-คอก خ) = คอดีญะฮฺ บุตรี คุวัยลิต <small>رضي الله عنها</small>.                  (อัล-รอก ر) = อุมมุฮาบีบะฮฺ ร็อมละฮฺ บุตรี อาบิซุฟยาน <small>رضي الله عنه</small>.</p>		
	<p><b>أَسْرَائِيلُ</b></p>	<p>(อัล-ซีน س) = เซาตะฮฺ บุตรี ชุมอะฮฺ <small>رضي الله عنها</small>.                  (อัล-มีม م) = มัยมุนะฮฺ บุตรี ฮาริษ <small>رضي الله عنها</small>.                  (อัล-ฮีน ع) = อาอิชะฮฺ บุตรี ออบูบักร <small>رضي الله عنها</small>.                  (อัล-ฮา ه) = อุมมุ ซาลามะฮฺ ฮินด บุตรี อุมัยยะฮฺ <small>رضي الله عنها</small>.</p>		
<p>ท่านหญิงคอดียะฮฺ</p>	<p>ภรรยาคนแรกของท่านนบี <small>رضي الله عنه</small> คือคอดียะฮฺ บุตรี คุวัยลิต <small>رضي الله عنها</small> เป็นชาวกูรอฮฺ เผ่าอะซาดียะฮฺ โดยที่ท่านนบี <small>رضي الله عنه</small> แต่งกับนางก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นนบี ซึ่งในขณะนั้นนางอายุ 40 ปี และท่านไม่ได้แต่งกับหญิงอื่นกระทั่งนางเสียชีวิต และลูกของท่านทุกคนเกิดมาจากนางยกเว้นอิบรอฮีม และนางได้สนับสนุน คอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างท่านในการประกาศการเป็นนบีด้วยตัวของนางและทรัพย์สินของนาง และอัลลอฮ์ได้ฝากสลามนางกับญิบรีล <small>رضي الله عنه</small> นี่ก็คือความพิเศษที่มีแก่นางเท่านั้น และนางได้เสียชีวิตก่อนปีแห่งการอพยพไปยังเมืองมาดีนะฮฺ 3 ปี.</p>			
<p>ท่านหญิงเซาตะฮฺ</p>	<p>หลังจากการเสียชีวิตของท่านหญิงคอดียะฮฺ <small>رضي الله عنها</small> ได้ไม่นานท่านนบีก็ได้แต่งกับท่านหญิงเซาตะฮฺ บุตรี ชุมอะฮฺ <small>رضي الله عنها</small> ซึ่งเป็นชาวกูรอฮฺ และนางคือผู้ที่ให้วันของนาง (เวรในการค้างคืนกับท่านนบี) แก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ <small>رضي الله عنها</small>.</p>			





<p>ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ﷺ</p>	<p>หลังจากนั้นท่านนบี ﷺ ได้แต่งงานกับท่านหญิง อุมมฺอุब्ดุลลอฮ์ อาอิชะฮ์ ผู้สัจจะบุตรีของชายผู้สัจจะ นางได้รับความบริสุทธิ์จากการใส่ร้ายต่อเธอจากเบ็องบนชั้นฟ้าทั้งเจ็ด ซึ่งนางเป็นที่รักของท่านรอซูล ﷺ มะลักได้เสนอนางต่อท่านนบี ก่อนที่จะแต่งงานกับนาง ท่านฝันเห็นนางอยู่ในรูปผ้าชิ้นหนึ่งที่มาจากผ้าใหม่ ญิบรีลกล่าวว่า : <b>นี่คือภรรยาของท่าน</b> ท่านนบีได้แต่งงานกับอาอิชะฮ์ในเดือนเซาวาล เมื่อเธออายุ 6 ขวบและท่านอยู่กับนางเมื่อนางมีอายุ 9 ปีในช่วงปีแรกของการอพยพ เธอเป็นสาวพรหมจารีคนเดียวที่ท่านนบีแต่งงานด้วย และวะฮยูได้ถูกประทานแก่ท่านนบี ﷺ ขณะท่านอยู่ในผ้าห่มของนาง และนาง ﷺ เป็นที่รักที่สุดสำหรับท่าน หลักฐานถึงความบริสุทธิ์ของนาง (เมื่อถูกใส่ร้าย) ถูกส่งลงมาจากเบ็องบน จนกระทั่งประชาชาติอิสลามทั้งหมดมีมติเห็นพ้องกันว่าผู้ใดที่ใส่ร้ายนาง ตกศาสนา นางเป็นผู้หญิงที่มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุดในกลุ่มสตรีแห่งประชาชาตินี้ แม้แต่ผู้มีความรู้อาวุโสจากบรรดาสหายนของท่านนบี ﷺ ยังต้องขอคำปรึกษา คำตัดสินจากนางในเรื่องศาสนา.</p>
<p>ฮัฟเศาะฮ์ ﷺ</p>	<p>หลังจากนั้นท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงฮัฟเศาะฮ์ บุตรี ท่านอุมร์ บุตรคือตออบ ﷺ นางเข้ารับอิสลามพร้อมกับสามีคนแรกของนาง ที่ชื่อ คุณัยส บุตรสุษะฮะฮ์ อัชชะมีญ์ ﷺ นางได้อพยพพร้อมกับสามีไปยังนครมาดีนะฮ์ หลังจากนั้นสามีของนาง ﷺ ได้เสียชีวิตลงในสงครามอุฮุด แล้วท่านรอซูล ﷺ ก็ได้แต่งงานกับนาง.</p>
<p>ไซหนับ บุตรี คุศัยมะฮ์ ﷺ</p>	<p>หลังจากนั้นท่านนบี ﷺ ได้แต่งงานกับท่านหญิงไซหนับ บุตรี คุศัยมะฮ์ บุตรอัลฮาริคัลกอยซียะฮ์ ﷺ จากเผ่าลูกหลานของฮิลาล บุตรอามิร แล้วนางก็เสียชีวิตลงเพียง 2 เดือนหลังจากแต่งงานกับท่านนบี และนางยังได้รับฉายาว่า แม่ของบรรดาผู้ยากไร้.</p>
<p>อุมมุซาละมะฮ์ ﷺ</p>	<p>หลังจากนั้นท่านนบี ﷺ ได้แต่งงานกับอุมมุซาละมะฮ์ ฮินด บุตรีของอุมัยยะฮ์ อัลกูรอซียะฮ์ อัลมัคศูมียะฮ์ ﷺ และนางเป็นคนสุดท้ายที่เสียชีวิตจากบรรดาภรรยาของท่านนบี นางเสียชีวิตในปีที่ 62 หลังจากปีอพยพ.</p>
<p>ยูไวริยะฮ์ ﷺ</p>	<p>นอกจากนั้นท่านนบี ﷺ ยังแต่งงานกับยูไวริยะฮ์ บุตรีของท่านอัลฮาริซ บุตรี อิบิฏีรอร อัลมุศฎอลิกียะฮ์ ﷺ นางเป็นเชลยที่มาจากเผ่าลูกหลานของบনীอัลมุศฎอลิก นางมาหาท่านนบี ﷺ เพื่อขอความช่วยเหลือในการซื้ออิสรภาพของนาง ท่านนบีจึงได้ไถ่ตัวนาง แล้วท่านนบีก็แต่งงานกับนาง.</p>





<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ไซหับ บุตรี ยะฮ์ซุ</p>	<p>จากนั้นท่านนบี ﷺ แต่งงานกับชัยหนับ บุตรีของยะฮ์ซุ จากเผ่าลูกหลาน บนีอะซัด บุตรคุดัยมะห์ นางยังเป็นลูกสาวของบ้ำท่านนบี ชื่ออุมัยมะฮ์ เรื่องราวของนาง อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า : <b>ครั้นเมื่อซัยดได้หย่ากับนางแล้ว เราได้ให้เจ้าแต่งงานกับนาง</b> [ ซูเราะห์อัล - อะซาบ อายะห์ 37 ] ด้วยเหตุนี้นางเคยคุยกับภรรยาคนอื่นของท่านนบี ﷺ นางพูดว่า : <b>ผู้ปกครองของพวกเธอทั้งหลายทำการแต่งงานให้แก่พวกเธอ แต่อัลลอฮ์ทรงได้ให้ท่านนบีแต่งงานกับฉันเป็นคำสั่งจากเบื้องบน เหนือชั้นฟ้าทั้ง 7 ชั้น.</b></p> <p>และจากจุดเด่นของนาง แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ปกครองของนาง และให้นางแต่งงานกับท่านรอซูล ﷺ เป็นคำสั่งจากเบื้องบน และนางได้เสียชีวิตในตอนต้นของการปกครองสมัยท่านอุมร์ บุตรอัลค็อตตอบ และนางเป็นภรรยาคนแรกของซัยดบุตรฮาริษะฮ์ ซึ่งท่านนบี ﷺ ได้นับว่าเป็นลูกบุญธรรม ครั้นเมื่อซัยดได้หย่ากับนางแล้ว อัลลอฮ์ทรงให้ท่านนบีแต่งงานกับนาง เพื่อให้ประชาชาตินี้ได้เป็นแบบอย่าง ในการอนุญาตแต่งงานกับภรรยาของลูกบุญธรรมได้ (และเป็นการยกเลิกเรื่องบุตรบุญธรรม).</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">อุมมุอาบีบะฮ์</p>	<p>จากนั้นท่านนบี ﷺ ได้แต่งงานกับอุมมุอาบีบะฮ์ นางชื่อจริงว่า รอมละฮ์ บุตรีของอูบุซุฟยาน ศัคร บุตรฮัรบ อัลกูรอชียะฮ์ อัลอุมะวียะฮ์ ท่านแต่งงานกับนางขณะที่ยังอยู่ ณ เมืองสะบะฮะห์ ในฐานะผู้อพยพ และกษัตริย์อัลนัจญาฮ์ได้จ่ายสินสอดของนางแทนแก่ท่านนบีเป็นทอง 4 ร้อยดีนาร จากนั้นนางเดินทางผ่านช่วงชีวิตจนกระทั่งนางเสียชีวิตลงในยุคการปกครองของพี่ชายของนางที่ชื่อมุอาวียะฮ์.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">คอฟิยะห์</p>	<p>จากนั้นท่านนบี ﷺ ได้แต่งงานกับคอฟิยะห์ บุตรี ฮุัยย บุตร อัคค็อบ หัวหน้าเผ่าชาวยิวบนีอัลนาฎีร์ มาจากลูกหลานของท่านนบีฮารูน บุตรอิมรอน และเป็นพี่ชายของนบีมุซา ดังนั้นนางจึงเป็นลูกสาวของนบีและภรรยาของนบี และนางเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่สวยที่สุดบนหน้าแผ่นดิน นางเคยเป็นเชลย แล้วท่านนบีจึงปลดปล่อยนางให้เป็นอิสระ โดยที่สินสอดทองหมั้นของนางคือการปล่อยให้เป็นอิสระ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแบบในการปฏิบัติ.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">มัยมูนะห์</p>	<p>หลังจากนั้นท่านนบี ﷺ ได้แต่งงานกับมัยมูนะห์ บุตรีของอัลฮาริษ อัลฮิลาลียะฮ์ นางเป็นภรรยาคนสุดท้ายของท่าน ที่ท่านนบีแต่งงานด้วย ท่านแต่งงานกับนาง ณ เมืองมักกะฮ์ในช่วงประกอบพิธีอุมเราะห์ซัดไค้ หลังจากที่ได้ปลดเปลื้องจากพิธีแล้ว.</p>
<p>ไม่มีการขัดแย้งกันว่าเมื่อท่านนบี ﷺ ล่วงลับไปแล้วมีภรรยา 9 ท่านยังมีชีวิตอยู่หลังจากท่านเสียชีวิต ภรรยาคนแรกของท่านนบี คือชัยหนับ บุตรีของยะฮ์ซุ ที่เสียชีวิตปีฮิจเราะห์ที่ 20 และภรรยาท่านสุดท้ายที่เสียชีวิต ในปีฮิจเราะห์ที่ 62 ยุคการปกครองของท่านยาซิด บุตรมุอาวียะฮ์.</p>	







## บทที่ ๑ : ก่อนการแต่งตั้งนบี

วันเกิดของท่าน	ท่านนบี ﷺ ถือกำเนิดในเมืองมักกะฮ์ในปีช้าง ตรงกับวันจันทร์ที่ 12 เดือน รอบีอูล์เอาวัลก่อนการอพยพเป็นเวลา 53 ปี ซึ่งตรงกับคริสต์ศักราชที่ 571 และถือได้ว่าในปีนี้อัลลอฮ์ ﷻ ได้ขีดขวางกองทัพช้างที่จะมาพังทลายกะบะฮ์ ด้วยเหตุนี้เป็นการเริ่มต้นที่พระองค์ ﷻ ทรงให้แก่ท่านนบี ﷺ และบ้านของพระองค์.		
พ่อของท่าน	ชื่ออับดุลลอฮ์ บุตร อับดุลมุตตอลิบ เสียชีวิตตั้งแต่นบี ﷺ อยู่ในครรภ์มารดา ท่าน ﷺ จึงเกิดในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้า.		
แม่ของท่าน	ชื่อ อามีนะฮ์ บุตรี ของวะหีบ จากเผ่าสุห์เราะฮ์ นางสิ้นชีวิตขณะที่ท่านนบีอายุไม่ถึง 7 ขวบ.		
ผู้อุปการะท่าน	หลังจากแม่เสียชีวิต อับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็นปู่ได้อุปการะดูแลนบี ﷺ และเมื่อท่านนบีมีอายุได้ 8 ขวบ ปู่ก็เสียชีวิต ต่อจากนั้นลุงของท่าน พี่ชายแท้ๆของบิดาของท่าน อับดุลอิบน์ อับดุลมุฏะนาฟได้รับท่านนบี ﷺ ไปอยู่ในการเลี้ยงดู.		
แม่ของ ท่านนบี ﷺ	ชื่อบุระฮ์	เป็นคนรับใช้ของอับดุลอะฮ์ นางเคยให้นมท่านนบีพร้อมกับอับดุลอะฮ์ อับดุลลอฮ์ บุตร อับดุลอะฮ์ อัลมัคซุมีย์ ﷻ และฮัมซะ ลูกอับดุลมุตตอลิบ ﷻ ลุงของท่านนบี ﷺ ด้วยนมที่ให้ลูกชายของนางที่ชื่อมัซรูฮ์	
	หะลิมาฮ์ อัสสะดียะฮ์	นางได้ให้ท่านนบีดื่มนมของลูกชายนางอับดุลลอฮ์ โดยให้แก่สองพี่น้องนั้นคืออุนัยซะฮ์ และยูซามะฮ์หรืออีกชื่อคือฮัยมาฮ์ ซึ่งเป็นลูกหลานของอัลฮาริษ บุตรอับดุลอูซฮา บุตรริฟาอะฮ์ อัสสะดียะฮ์ และนางได้ให้นมแก่อับดุลอูซยาน บุตรอัลฮาริษ บุตรอับดุลมุตตอลิบ ﷻ ซึ่งเป็นลูกของลุงของท่านนบี.	
ผู้บรมเลี้ยงดูท่าน ﷺ	หะลิมาฮ์ลูกสาว อับดุลอู อัสสะดียะฮ์	ชื่อบุระฮ์คนรับใช้ของอับดุลอะฮ์	อามีนะฮ์แม่ของท่าน
	ฮัยมาฮ์	เธอเป็นลูกสาวของหะลิมาฮ์ อัสสะดียะฮ์ และเป็นน้องสาวร่วมน้ำนมของท่านนบี ﷺ และเธอเป็นคนหนึ่งที่มาหานบี ﷺ ในหมู่ผู้แทนของชนเผ่าสะวาฮิน แล้วท่านนบี ﷺ ได้ปฏิเสธของนางให้นางหนึ่ง เพื่อเป็นการให้เกียรตินางเป็นการเฉพาะ.	





<p>ผู้บรรมเลี้ยงดูท่าน ﷺ</p>	<p>อุมมุ อัยมน์</p>	<p>ชื่อ บะรอกาห์อัลสะบะซียาญ์ ﷺ ท่านนบีได้รับนางเป็นมรดกจากพ่อของท่านที่เสียชีวิต และนางได้เป็นผู้เลี้ยงดูท่านต่อไป ท่านบีได้ทำการแต่งงานนางให้แก่ท่านซัยด์ บุตร ฮาเราะญ์ ﷺ จนนางได้คลอดบุตรชายคือ อุซามะฮ์ บุตร ซัยด์ ﷺ .</p> <p>นางนี้แหละคือคนที่ท่านนบี ﷺ และท่านอุมร์ ﷺ มาเยี่ยมหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบี ﷺ ขณะที่นางกำลังร้องไห้ ท่านทั้งสองได้ถามนางว่า : อะไรทำให้เธอร้องไห้ ? แท้จริงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมให้แก่ท่านนบี ﷺ นั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า ? เธอตอบว่า : ฉันรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้เป็นสิ่งที่ดีกว่า และตอนนี้ท่านนบี ﷺ อยู่ในฐานะที่ดีที่สุด แต่ฉันร้องไห้ก็เพราะวะฮีย์ได้หยุดลงมาจากท้องฟ้า !! แล้วท่านทั้งสองก็ร้องไห้ร่วมกับนางด้วย.</p>
<p>อาชีพของท่าน</p>	<p>ท่านนบี ﷺ มีอาชีพเลี้ยงแกะ และด้วยสิ่งนี้ทำให้ท่านนบีมีความอดทน มีความเมตตา และเอาใจใส่ต่อคนอ่อนแอ ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>ไม่มีนบีท่านใดที่ถูกแต่งตั้งมานอกเสียจากว่าเขาจะต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะ</b> บรรดาสหยาของท่านถามว่า : ท่านด้วยกระนั้นหรือ ? ท่านตอบว่า : <b>ใช่ ฉันได้เลี้ยงมันให้แก่ชาวมักกะฮ์.</b></p>	
<p>การค้าขาย และการทำงาน</p>	<p>เมื่ออายุท่านนบี ﷺ ได้ 25 ปี ท่านก็เริ่มออกเดินทางไปค้าขายที่เมืองซามจนไปถึงเมืองบุศรอ และเมื่อกลับจากการค้าขาย ท่านนบีก็ได้แต่งงานกับ นางคอดียะฮ์ บุตรี คุวัยลิด ﷺ ซึ่งการแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานครั้งแรกของท่านนบี.</p>	
<p>บุรณะกะบะฮ์</p>	<p>เมื่อท่านนบี ﷺ อายุ 35 ปี ชาวกูรอยฮ์ต้องการบูรณะกะบะฮ์เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เผ่ากูรอยฮ์มีหน้ารับผิดชอบเรื่องดังกล่าว โดยแบ่งงานให้ทำกันในมุมต่างๆของกะบะ แต่พอมาถึงมุมหินดำพวกเขาก็ขัดแย้งกัน ว่าใครจะได้เป็นผู้วางมันเข้าที่เดิม เวลาผ่านไป 4-5 คืน พวกเขาจึงตกลงกันว่าใครเข้าประตูมัสยิดเป็นคนแรกจะเป็นผู้ตัดสิน แล้วท่านนบีก็เป็นคนแรกที่เข้ามา และท่านได้ตัดสินว่าให้วางหินดำลงบนผืนผ้าแล้วให้ทุกๆเผ่าจับชายผ้าขณะยกหินดำขึ้น ยกจนถึงตำแหน่งของมันโดยท่านนบี ﷺ เป็นผู้วางมันด้วยมือของท่าน.</p>	
<p>ความสันโดษของท่าน</p>	<p>ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ﷺ กล่าวว่า : <b>ท่านนบี ﷺ รักความสงบ ท่านมักจะอยู่คนเดียวในถ้ำหรือสุเพื่อครองตนและภักดีต่ออัลลอฮ์เป็นเวลาหลายค้ำคืน</b> และท่านรังเกียจรูปปั้นซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มชนของท่านนับถือบูชา ไม่มีสิ่งใดที่ท่านเกลียดมากไปกว่ารูปปั้นเลย.</p>	



## บทที่ ๒ : เริ่มประทานวะฮยู

เมื่อท่านอายุครบ 40 ปี รัศมีแห่งการเป็นนบีกี้เริ่มขึ้น โดยอัลลอฮฺทรงยกเกียรติแก่ท่านโดยเริ่มประทานอัลกุรอานลงมาในวันจันทร์

### การแต่งตั้งเป็นนบีกี้ ﷺ

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ رضي الله عنها กล่าวว่า : ะฮียะฮ์ที่ถูกประทานลงมาแก่ท่านรอซูล ﷺ ครั้งแรกเป็นความฝันในขณะที่ท่านนอนหลับ ท่านมิเห็นสิ่งใดในขณะที่ฝันวันแต่มันจะแสงเหมือนแสงในตอนรุ่งอรุณ หลังจากนั้นอัลลอฮฺได้ประทานความรู้สึกให้ท่านอยากปลีกตัว และท่านได้ปลีกตัวไปอยู่ในถ้ำหิรอฮ์ - นั่นคือการปฏิบัติศาสนกิจในนั้นเป็นระยะเวลาหลายคืนก่อนที่จะได้กลับไปพบครอบครัวของท่าน และจะเตรียมเสปียงเพื่อกลับไปยังถ้ำอีกครั้ง - ท่านจะกลับไปหาท่านหญิงคอดีญะฮฺ และจะเตรียมเสปียงอย่างที่เคย จนกระทั่งวะฮียะฮ์ถูกประทานลงมาในขณะที่ท่านอยู่ในถ้ำหิรอฮ์ ซึ่งได้มีมะลาอิกะฮฺ (ญิบรีล) มาพบท่านพร้อมกับกล่าวว่า : จงอ่าน ท่านนบี ﷺ ตอบว่า : ฉันอ่านไม่ออก ท่านบอกว่า : เขา (ญิบรีล) ได้ดึงตัวฉันและกอดรัดตัวฉันจนฉันรู้สึกแน่นแทบทนไม่ไหวแล้วเขาก็ปล่อยฉันพร้อมกับกล่าวอีกครั้งว่า : จงอ่าน ฉันก็ได้ตอบไปอีกว่า : ฉันอ่านไม่เป็น จากนั้นญิบรีลก็ได้ดึงตัวฉันและกอดรัดฉันอีกครั้งเป็นครั้งที่สองจนฉันรู้สึกอึดอัด แล้วเขาก็ปล่อยฉันอีกครั้ง พร้อมกับกล่าว (อีกเป็นครั้งที่สาม) : จงอ่าน ฉันก็ตอบว่า : ฉันอ่านไม่ได้ ญิบรีลได้ดึงตัวฉันและกอดรัดตัวฉันอีกเป็นครั้งที่สาม และหลังจากนั้นก็ได้อ่านพร้อมกันกับกล่าวว่า : **จงอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้าง ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านและพระผู้อภิบาลแห่งเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทรงเปี่ยมยิ่งด้วยความใจบุญ** [ ซูเราะห์อะลัก อายะห์ 1-3 ] แล้วท่านรอซูล ﷺ ก็กลับบ้านพร้อมกับอาเยะฮ์นั้นด้วยใจที่หวาดผวา ท่านรีบเข้าไปหาท่านหญิงคอดีญะฮฺ บินติ คุวัยลิต رضي الله عنها พร้อมกับกล่าวแก่นางว่า : “ ห่มผ้าให้ฉันหน่อย ห่มผ้าให้ฉันหน่อย ” นางจึงห่มให้จนท่านเริ่มรู้สึกดีขึ้น และได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง นางจึงปลอบใจท่านว่า : อัลลอฮฺไม่ทรงทำร้ายท่านหรอก แท้จริงท่านนั้นเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ ท่านแบกรับภาระมากมาย ช่วยเหลือคนยากไร้ ต้อนรับแขกและปกป้อง ช่วยเหลือบนสัจธรรม ท่านหญิงคอดีญะฮฺจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษา ะรอกะฮะฮฺ บินเนาฟัล บินอะสัศ บินอับดุลอุซซา มีศักดิ์เป็นลูกของลุง ซึ่งเขาหนีถือศาสนาคริสต์ในยุคก่อนและเขายังเขียนคัมภีร์อินญีลเป็นภาษาฮีบรูและเขาเป็นชายชราที่ตาบอด เมื่อเขาทราบถึงเรื่องดังกล่าว เขาได้พูดว่า : นี่คือนบีผู้ส่งสารบทยุติให้แก่ชนปีมุซา ฉันน่าจะหน่อมกว่านี้ ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ตอนที่กลุ่มชนของท่านขับไล่ท่าน ท่านนบี ﷺ ถามว่า : พวกเขาเป็นคนที่ขับไล่ฉันกระนั้นหรือ เขาตอบว่า : ใช่ เพราะว่าไม่มีผู้ได้รับเหมือนกับท่านวันแต่เขาจะถูกปรองร้าย และหากฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันจะช่วยเหลือ



<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>การแต่งตั้งเป็นนบี ﷺ</b></p>	<p>ท่าน แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตลง. และท่านนบี ﷺ ได้รับวะฮยูอีกครั้ง ในขณะที่ฉันเดินอยู่ ญู่ก็ได้ยินเสียงจากท้องฟ้า เมื่อฉันแหงนหน้าขึ้นไปตาก็พบกับมะลาอิกะฮ์ท่านเดิมที่เคยเจอในถ้ำหรืออยู่ในสภาพที่เขาตั้งอยู่บนเก้าอี้ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดิน ฉันกลัวมากและได้รับกลับบ้าน บอกกับท่านหญิงคอดียะฮ์ว่า : ห่มผ้าให้ฉันหน่อย ห่มผ้าให้ฉันหน่อย แล้วอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอัลกุรอานว่า : <b>โอ้ผู้ที่คลุมกายเอ๋ย จงลุกขึ้นเพื่อประกาศตักเตือน</b> จนถึงอายะห์ที่ว่า : <b>และสิ่งสกรกนั้นจงออกห่าง</b> [ ซูเราะห์มุดตร์ศิร อายะห์ที่ 1-5 ] และนับจากนั้นเป็นต้นมา อัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาอย่างต่อเนื่อง.</p>	
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>ประเภทต่างของการประทานวะฮยู</b></p>	<p><b>๑. ความฝันที่เป็นจริง</b></p>
<p><b>๒. รับรู้ทางสติและจิตใจ</b></p>		<p>มะลาอิกะฮ์ได้นำวะฮยูมาให้ทางสติและเข้าไปในหัวใจของนบีโดยไม่เห็นมะลาอิกะฮ์ ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>แท้จริงญิบรีลได้เป่าเข้าไปในสติและหัวใจของฉันว่า.....</b></p>
<p><b>๓. มะลาอิกะฮ์จำแลงร่าง</b></p>		<p>ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>ในบางครั้งมะลาอิกะฮ์ได้มาหาฉันในรูปกายของชายคนหนึ่ง แล้วชายคนนั้นพูดกับฉัน แล้วฉันก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูด และในเหตุการณ์นี้บรรดาสาวกของท่าน ﷺ ได้เห็นเขาเป็นบางครั้ง.</b></p>
<p><b>๔. เสียงกระดิ่งดังกึกก้อง</b></p>		<p>ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>บางครั้งวะฮยูก็ถูกประทานลงมาคล้ายกับเสียงระฆังที่ดังกึกก้อง ซึ่งมีรูสีกหนักมากสำหรับฉัน แล้วมันก็ค่อยเบาหายไปจากฉันและฉันก็จำในสิ่งที่เขานำมาบอก ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ﷺ ได้กล่าวว่า : ฉันเห็นท่านนบีในขณะที่วะฮยูลงมาในวันซึ่งมีอากาศหนาวจัด ครั้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วฉันเห็นตรงหน้ามากของท่านมีเหงื่อเปียกชุ่ม และหากถูกประทานลงมาขณะซึ่งหลังสัตว์ สัตว์ก็จะหมอบตัวลงพื้นดิน.</b></p>
<p><b>๕. มลาอิกะฮ์มาในตัวคนที่แท้จริง</b></p>		<p>ท่านนบี ﷺ ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงเหมือนที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมะลาอิกะฮ์ขณะที่นำบัญญัติลงมาให้แก่ท่าน ท่านได้เห็นในลักษณะนี้ถึง 2 ครั้ง ดังที่ปรากฏหลักฐานในซูเราะห์อัล-นัจม.</p>
<p><b>๖. รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์</b></p>		<p>คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ท่านนบีโดยตรง ขณะที่ท่านนบีขึ้นเหนือชั้นฟ้าชั้นที่ 7 ในคืนที่ท่านเดินทางสู่ฟากฟ้า นั่นก็คือการรับบัญญัติลงมา และเรื่องอื่นๆ.</p>
<p><b>๗. คำพูดของอัลลอฮ์</b></p>		<p>สิ่งที่อัลลอฮ์ ﷻ ทรงบัญญัติมายังท่านนบีโดยตรง ไม่ได้ผ่านมะลาอิกะฮ์ ดังเช่น อัลลอฮ์ ﷻ ทรงพูดกับนบีมุซา ﷺ.</p>





<b>อายะห์แรก</b>	อัลลอฮ์ทรงประทาน 5 อายะห์แรกของซูเราะห์ อัล-อะลักลงมา อัลลอฮ์ทรงกล่าว : <b>จงอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้าง ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านและพระผู้อภิบาลแห่งเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทรงเปี่ยมยิ่งด้วยความไ้บุญญา ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้.</b>	
<b>ลำดับขั้นของการเชิญชวน</b>	1. ถูกแต่งตั้งศาสนทูต.	2. เตือนญาติพี่น้องใกล้ชิด.
	3. เชิญชวนกลุ่มชน.	
	4. ตักเตือนกลุ่มชนที่เคยได้รับคัมภีร์ก่อนหน้านี้มาแล้วก็คือชาวอาหรับทั้งหมด.	
	5. ตักเตือนทุกคนที่ได้รับการเชิญชวนของท่านในปี ทั้งญินและมนุษย์ จนกระทั่งถึงวันสิ้นโลก.	
<b>ประเภทการเชิญชวน</b>	1. <b>เชิญชวนแบบลับ ๆ</b> : เป็นเวลา 3 ปีในช่วงแรกของการถูกแต่งตั้ง.	
	2. <b>เชิญชวนอย่างเปิดเผย</b> : ด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ว่า : <b>ตั้งนั้นจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชา</b> [ ซูเราะห์อัลฮัจญ์ อายะห์ 94 ].	
<b>บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม</b>	จากบรรดาผู้ชาย : ท่านอับูบักร อัศคีดดีก.	ผู้หญิง : นางคอดีญะฮ์ บินติ คุวัยลิด.
	บรรดาเด็ก : ท่าน อาลี บิน อปีตอลิบ.	คนรับใช้ : ท่านเซต บิน ฮารีษะฮ์.
	ทาส : ท่านบิลาล บิน รอบาหุ อัลฮาบาชีย์.	
<b>กลุ่มแรกที่เข้ารับอิสลาม</b>	กลุ่มแรกที่เข้ารับอิสลามหลังจากที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือคนที่อยู่ในบ้านของท่านนบี ﷺ เครือญาติ ภรรยา ลูกสาว หลังจากนั้นก็คือท่าน อูสมาน บิน อฟฟาน , ฎ็อลหะฮ์ บิน อุบัยดิลละ , ซุเบร บินเอาวาม , ซะฮ์บีนอบี วิกกอส , อับดุลเราะมานบินเอาฟ , ค้อบบ่าบ บินอะริต , ศุฮัยบอรรูมีย์ , อัมมาร บินยาลิร , และแม่ของเขาสุมัยยะ , อับูอุบัยดะ อามิร บินอัลญุรอรุฮ์ , อูสมานบินมัศอูน , อับดุลลามะ บิน อับดุลอะลัด , อุดบะ บิน ซุซวาน <small>رضي الله عنه</small> .	





บทที่ : ๓ ยุคสมัยนครมักกะฮ์

การทำร้ายจากพวกปฏิเสธชาวมักกะฮ์ต่อท่านบี และบรรดาสาวกของท่าน

เมื่อพวกปฏิเสธชาวมักกะฮ์ได้เห็นถึงการเผยแพร่เชิญชวนของท่านบี ﷺ และการรวมกลุ่มกัน พวกเขาก็ทำร้ายมุสลิมอย่างรุนแรงในรูปแบบต่างๆสารพัดอย่างเช่น :

- ☀️ ปล่อย่าว่าท่านบี ﷺ เป็นนักไสยศาสตร์ เพื่อให้ผู้คนหนีและหวาดกลัวท่าน
- ☀️ ปล่อย่าว่าท่านบี ﷺ เป็นคน เป็นบ้า เพื่อให้ผู้คนตราหน้าว่าท่านเป็นบ้าจริงๆ.

ปล่อย่าว่าท่านบี ﷺ เป็นคนโกหก ทั้งที่ไม่เป็นจริงเพราะท่านเป็นที่ยอมรับในสังคมเรื่องความสัจจะและชื่อเสียงสุจริต

- ☀️ ตูฏุก เย้ยหยันต่อสิ่งที่ท่านบี ﷺ นำมาบอก.
- ☀️ ก่อวณ ส่งเสียงดังขณะที่ท่านบี ﷺ ทำการเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์เพื่อขัดขวางไม่ให้พวกเขาได้ยินสิ่งที่ท่านได้นำมา.

พวกเขาคอยต้อนรับผู้คนที่เดินทางมาจากนอกนครมักกะฮ์ เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์. หรือมีกิจอื่นๆ ให้ระวังท่านบี ﷺ ด้วย.

- ☀️ ทำร้ายร่างกายท่านบี ﷺ เหมือนที่ อุกบะ บิน อับมูอ็อฏ์ ที่เขาได้ตั้งเลื่อและบีบรัดคอท่านบีจนท่านออบูบักร ﷺ เข้ามาช่วยไว้ทัน และอีกทั้งได้ขวางรกของอุฐูใส่ท่านบีจนลูกสาวของท่านคือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ﷺ มาช่วยนำออกให้.

พยายามจะสังหารท่านบี ﷺ โดยยื่นข้อเสนอแก่บูตอลิบว่าจะมอบ อุมเราะฮ์ บินวะลีตให้แทนหากอนุญาตให้สังหารมุฮัมมัด และพวกเขาไล่ล่าหวังเอาชีวิตนบีขณะที่ท่าน ﷺ อพยพออกจากเมืองมักกะฮ์

- ☀️ พวกเขาทำร้ายมุสลิมที่อ่อนแอ เหมือนกับที่พวกเขาเอาก้อนหินใหญ่มาทับท้องของ บิลาล และกระทำกับอัมมาร บิน ยาซิดและครอบครัวของพวกเขา ﷺ และคนอื่นๆอีกจำนวนมาก.

อพยพไปเมืองเอธิโอเปีย

เมื่อผู้ศรัทธามีจำนวนมากขึ้น และพวกปฏิเสธชาวมักกะฮ์ก็หวาดกลัวบรรดาผู้ศรัทธา พวกเขาก็ยิ่งทำร้ายและสร้างความก่อวณอย่างหนัก ท่านนบีจึงอนุญาตให้ทำการอพยพไปยังสะบะฮะห์โดยท่านนบี ﷺ ได้กล่าวว่า : แท้จริง ณ เมืองแห่งนั้น มีกษัตริย์ที่ไม่อธรรมต่อผู้อื่น.





อพยพไปเมืองเอริโอเปีย	อพยพครั้งแรก	<p>จำนวนผู้อพยพในครั้งนี้มีผู้ชาย 12 คน และผู้หญิง 4 คน หนึ่งในนั้นก็มี อุซมาน บิน อัฟฟาน ﷺ ซึ่งอพยพออกไปเป็นคนแรกพร้อมกับภรรยาของท่าน ท่านหญิงรูกัยยะฮะฮ์ บุตรสาวของท่านนบี ﷺ พวกเขาทั้งหมดไปอยู่ที่นั่นด้วยความปลอดภัย หลังจากนั้นก็ได้รับข่าวที่แท้จริงว่า ชาวกรวยซุมักกะฮ์ได้เข้ารับอิสลามแล้ว พวกเขาจึงเดินทางกลับ ปรากฏว่าไม่เป็นดังที่คิดเอาไว้ มุสลิมกลับถูกข่มเหง รังแกหนักเพิ่มขึ้น กลุ่มมุสลิมที่เข้าร่วมในการอพยพครั้งนี้มีมากขึ้นแม้จะโดนทำร้ายอย่างหนักจากชาวกรวยซุมักกะฮ์ก็ตาม และหนึ่งในนั้นก็คือท่าน อับดุลลฮุส บิน มัสอู๊ด ﷺ .</p>
	อพยพครั้งที่สอง	<p>ผู้เดินทางในครั้งนี้มีผู้ชาย 83 คน และผู้หญิง 18 คน ไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองของนะญาซีอย่างปลอดภัย เมื่อชาวกรวยซุทราบข่าวก็ได้วางแผนล่วงหน้าเพื่อหลอกให้มุสลิมต้องกลับไปมักกะฮ์ โดยส่ง อัมร บิน อาส และอับดุลลฮุส บินอบีรอบีอะฮ์ในหมู่คณะเพื่อวางแผนร้าย แต่อัลลฮุทรงคุ้มครองทำให้แผนของพวกเขาล้มเหลว.</p>
หัมซะ และอุมร์ เข้ารับอิสลาม	<p>ในปีที่ 6 นับจากท่านนบีถูกแต่งตั้ง ท่านฮัมซะ บิน อับดุลมุตตอลิบ ﷺ ได้เข้ารับอิสลาม นับได้ว่าเขาเป็นผู้มีเกียรติอย่างมากในหมู่กรวยซุและท่าน อุมร์ บินค็อตตอบก็ได้เข้ารับอิสลามด้วยกับดูอาที่ท่านนบี ﷺ ได้เคยขอไว้กับอัลลฮุ ดังนั้นการเข้ารับอิสลามของทั้งสองทำให้มุสลิมมีความเข้มแข็งขึ้นและชาวกรวยซุก็ไม่กล้าคิดทำร้าย</p>	
หุบเขาของงูบุดอลิบ	<p>กรวยซุได้ทำร้ายท่านนบี ﷺ รุนแรงหนักขึ้น พวกเขาทำการปิดล้อมท่านนบีและครอบครัวของท่านในหุบเขาอะบุดอลิบเป็นเวลา 3 ปี และในหุบเขานี้เอง ท่านอับดุลลฮุส บินอับบาส ﷺ ได้ถือกำเนิด ท่านนบี ﷺ ได้หลุดพ้นจากการปิดล้อมขณะที่ท่านมีอายุ 49 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านโดนทำร้าย ข่มเหงอย่างหนัก.</p>	
อะบู ตอลิบและท่านหญิงคอดีเยฮ์เสียชีวิต	<p>ไม่กี่เดือนหลังจากนั้น ลุงของท่านนบี ﷺ อับดุลลฮุสก็เสียชีวิตลง ด้วยวัย 87 ปี และท่านหญิงคอดีเยฮ์ ﷺ ภรรยาของท่านนบีก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเหตุการณ์นี้ทำให้พวกกรวยซุยิ่งทำร้ายท่านหนักมากขึ้น.</p>	
การเดินทางไปเมืองกูอ็อบ	<p>ท่านนบี ﷺ ออกไปยังเมืองกูอ็อบพร้อมกับเซด บิน ฮารีซะฮุ ﷺ เพื่อเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลฮุ แต่การเชิญชวนไร้ผล ผู้คนในเมืองนั้นกลับต่อต้าน ไม่ยอมรับ ซับใส่ และทำร้ายท่านนบี ﷺ ด้วยการขว้างปาหินใส่ จนทำให้ตาตุ่มทั้งสองของท่านเลือดไหล ท่านจึงออกจากเมืองนั้นและกลับเข้าสู่มักกะฮ์ ด้วยการช่วยเหลือจาก อัลมุญอิม บิน อะดีฮ์.</p>	







<p>อัดดาซาเข้า รับอิสลาม</p>	<p>ในขณะที่เดินทางกลับนั้น ท่านนบี ﷺ ได้พบกับ ชาวคริสต์คนหนึ่งชื่อ อัดดาซา เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่นบีนำมาและเข้ารับอิสลาม.</p>	
<p>การศรัทธา ของญิน</p>	<p>ในขณะที่เดินทางกลับของท่านนบี ﷺ เมื่อผ่านสถานที่แห่งหนึ่งถูกเรียกว่า นัคละด ก็ มีญิน 7 ตนจากกลุ่มญินทั้งหลายเป็นชาวนะคีบีน ได้มาสดับฟังอัลกุรอาน และได้เข้ารับอิสลาม.</p>	
<p>การเดินทางใน ยามค่ำคืน</p>	<p>ท่านนบี ﷺ เดินทางจากมักกะฮ์ ไปยังมัสยิดอัลอักศอบในเวลากลางคืนด้วยร่างกาย และวิญญาณของท่านหลังจากนั้นได้เดินทางขึ้นสู่ฟากฟ้าด้วยร่างกายของท่านและ วิญญาณของท่านไปยังอัลลอฮ์ ﷻ แล้วพระองค์ทรงสนทนากับท่านและบัญญัติการ ละหมาดท่าเวลา</p>	
<p>ท่านนบีเสนออิสลามแก่กลุ่มชน ต่างๆ</p>	<p>ในขณะที่ท่านนบี ﷺ อยู่ที่มักกะฮ์ ท่านได้ทำการเรียกร้องกลุ่มชนต่างๆให้เข้ารับ อิสลาม ในทุกๆครั้งที่มีโอกาส ท่านจะเสนอตัวของท่านให้พวกเขาช่วยเหลือ เพื่อที่จะ ได้เผยแผ่ปัญญาของอัลลอฮ์และพวกเขาจะได้รับสวรรค์ แต่ก็ไม่มีเฝ้าใดตอบรับ ซึ่ง พระองค์ทรงเก็บสิ่งนั้นไว้เพื่อเป็นการยกเกียรติให้แก่ชาวอันศอร จนกระทั่งมีชาย 6 คนจากชาวอันศอรเข้ารับอิสลาม และเมื่อพวกเขากลับไปยังเมืองมะดีนะฮ์พวกเขา เรียกร้องกลุ่มชนของพวกเขา จนทำให้อิสลามแพร่กระจายภายในเมืองนั้นใน ผู้คนต่าง รอคอยจดใจจ่อและกล่าวถึงท่านนบี ﷺ.</p>	
<p>ชาวเมืองมาดีนะฮ์กับกรให้สัตยาบันอากอบะฮ์</p>	<p>สัตยาบันครั้งที่ ๑</p>	<p>ปีต่อมาชาวเมืองมะดีนะฮ์ 12 คนมาหาท่านนบี ซึ่ง 5 คนจาก 12 คนนี้ คือ ชาวมาดีนะฮ์ ที่เคยรับอิสลามแล้วในปีก่อน พวกเขาเข้ามาในปีนี้เพื่อให้สัตยาบัน แก่ท่านนบี ﷺ ดังที่ปรากฏในซูเราะห์อัล-มุมตะฮินะฮ์หลังจากนั้นพวกเขาก็ แยกย้ายกลับเมืองมาดีนะฮ์.</p>
	<p>สัตยาบันครั้งที่ ๒</p>	<p>และในปีถัดมา มีผู้มาให้สัตยาบันแก่ท่านนบี ﷺ จากเมืองมาดีนะฮ์เป็น จำนวนมาก ผู้ชาย 73 คน ผู้หญิง 2 คน มาเข้ารับอิสลามและให้สัตยาบันว่า จะให้บรรดาภรรยา บรรดาลูกๆของพวกเขาเข้ารับอิสลาม และให้การต้อนรับ ท่านนบี ﷺ กับสหายของท่านหากอพยพไปยังเมืองมาดีนะฮ์ แล้วท่านนบี ﷺ ก็ได้แต่งตั้งหัวหน้าขึ้นมา 12 คนจากหมู่พวกเขา.</p>



## บทที่ ๔ : ยุคสมัยนครมาดีนะฮ์

อนุญาตให้อพยพ	<p>ท่านนบี ﷺ ได้อนุญาตให้บรรดาศอฮาบะห์ ﷺ อพยพไปยังเมืองมะดีนะฮ์ พวกเขาได้ทยอยเดินทางออกไปอย่างต่อเนื่อง บุคคลที่ออกเดินทางคนแรกคือ อับดุลละมะฮ์ บิน अबดุลอะสัด อัลมัคชูมีย์ บางรายงานบอกว่าคนแรกคือ มุศอับ บินอุมัรผู้อพยพจะได้รับการช่วยเหลือและที่พักพิงจากชาวมะดีนะฮ์ ทำให้อิสลามแพร่กระจายในเมืองนี้อย่างกว้างขวาง.</p> <p>ต่อมาท่านนบี ﷺ ได้รับอนุญาตให้ตัวท่านอพยพออกจากมักกะฮ์ วันจันทร์ เดือนรอบิอุลเอาวัล ขณะมีอายุ 53 ปี ไปพร้อมกับ ท่านอับบัส อัศศิติก และคนรับใช้ของท่านชื่อ อามิร บินฟูฮัยเราะฮ์ โดยมี अबดุลลอฮ์ บิน อูรอยกัฎเป็นผู้นำทาง ซึ่งท่านนบีได้หลบอยู่ในถ้ำฮุร เป็นเวลา 3 วัน และเดินทางไปมาดีนะฮ์ด้วยเส้นทางเลียบชายฝั่ง.</p>
มาถึงเมืองมาดีนะฮ์	<p>เมื่อท่านนบี ﷺ และผู้ที่มาพร้อมกับท่านถึงเมืองมาดีนะฮ์ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 12 เดือน รอบิอุลเอาวัล ก็ได้ลงพักที่กุบาฮ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมือง เป็นถิ่นอาศัยของอัมรฺ บิน เอาฟและบรรดาลูกหลานของเขา ท่านนบีพักอยู่ ณ ที่กุบาฮ์เป็นเวลา 14 วัน.</p>
มัสยิดหลังแรกในอิสลาม	<p>ท่านนบี ﷺ ได้สร้างมัสยิดที่กุบาฮ์ ท่านอับนุ อุมร์ กล่าวว่า : <b>ทุก ๆ วันเสาร์ท่านนบี ﷺ จะมายังมัสยิดกุบาฮ์โดยการเดินเท้าและบางครั้งก็ขี่พาหนะ</b> ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>ผลบุญของการละหมาดที่มัสยิดกุบาฮ์เทียบเท่ากับการทำอุมเราะฮ์</b></p>
สร้างมัสยิดนบะวะวีย์	<p>ท่านนบี ﷺ ขึ้นภูเขาศะอ์มาตเข้าตัวเมืองมาดีนะฮ์ ผู้คนต่างออกมาให้การต้อนรับ และต่างขอร้องให้ท่านนบีพักที่บ้านของตนเอง และตั้งเชือกอูฐของท่าน ท่านจึงบอกว่า : <b>ปล่อยมันไปเถอะเพราะมันถูกสังมาแล้วว่า : ให้หยุดตรงไหน</b> ปรากฏว่าอูฐไปหยุดลง ณ ที่ดินของชะดและซุฮัยลสองเด็กหนุ่มชาวนัจญาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดนบิจนถึงปัจจุบัน และท่านได้ลงพักอาศัยกับอับอู อัยยูบ อัลอันศอริยฺ ﷺ หลังจากนั้นท่าน ﷺ และบรรดาศอฮาบะห์ของท่าน ﷺ ได้ร่วมกันสร้างมัสยิดด้วยมือของท่านโดยใช้ก้านอินทผลัมและก้อนอิฐ ต่อมาท่าน ﷺ ได้สร้างบ้านของท่านและสร้างบ้านให้บรรดาภรรยา และบ้านภรรยาที่ใกล้กับท่านมากที่สุดคือบ้านท่านหญิงอาอิชะฮ์ ﷺ หลังจากที่ได้อาศัยอยู่กับ อับอัยยูบ อัลอันศอริยฺเป็นเวลา 7 เดือน ท่านก็ย้ายไปอยู่กับท่านหญิงอาอิชะฮ์ ﷺ .</p>



<p>สร้างความ เป็นพี่น้อง</p>	<p>หลังจากสร้างมัสยิดเสร็จสิ้น ท่านนบี ﷺ ได้สร้างสัมพันธภาพเป็นพี่น้องระหว่างผู้อพยพซึ่งมีจำนวน 90 คนกับชาวเมืองมะดีนะฮ์ ให้มีความเท่าเทียมกัน สามารถรับมรดกร่วมกันจนถึงสงครามบะดร์</p>
<p>ชาวยิว</p>	<p>การมาของท่านนบี ﷺ ในครั้งนี้ทำให้ชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะฮ์ทราบดีว่าเขาคือนบี ﷺ ที่แท้จริง เพราะในคัมภีร์อัลเตวารอตของชาวยิวเองได้บันทึกเอาไว้ แต่ส่วนน้อยเท่านั้นจากบรรดาชาวยิวที่จะศรัทธา หนึ่งในนั้นก็คือ अबดุลลอฮฺ บิน สลาม ﷺ ซึ่งเป็นผู้รู้ในคัมภีร์ของชาวยิว และท่านนบี ﷺ ได้สร้างความปรองดองต่อกลุ่มชาวยิวในเมืองมาดีนะฮ์มี 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ บะฮุกอยนุกอฮ์ บะฮุนะฎีร์ บะฮุกุรอยเฮาะฮฺ.</p>
<p>การเปลี่ยนทิศ</p>	<p>หลังจากที่การละหมาดได้ถูกบัญญัติ ท่านนบี ﷺ ได้ผินหน้าไปยังบัยตุลมักดิซขณะละหมาด แต่ใจของท่านนบีปรารถนาที่จะผินหน้าไปยังกะบะฮ์มากกว่า ท่านจึงแหงนหน้าขึ้นฟ้าเพื่อขอในสิ่งที่ต้องการ อัลลอฮ์จึงประทานอัลกุรอานลงมาว่า : <b>แท้จริงเราเห็นใบหน้าของเจ้าแหงนไปยังฟากฟ้าบ่อยครั้ง แน่อนเราจะให้เจ้าผินไปยังทิศที่เจ้าพอใจ (มัสยิด - อัลหะรออม)</b> [ ซูเราะห์อัล-บะเกาะเราะห์ อายะห์ 144 ] ในปี 2 แห่งฮิจเราะฮ์ศักราช ท่านนบี ﷺ ได้เปลี่ยนทิศไปยังกะบะฮ์.</p>
<p>อนุญาตให้ทำการสู้รบ</p>	<p>ท่านนบี ﷺ ได้ใช้ชีวิตในเมืองมะดีนะฮ์และยังได้รับการคุ้มครอง ความช่วยเหลือจากชาวเมือง อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาว่า : <b>สำหรับบรรดาผู้ที่ถูกโจมตีนั้นได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ได้เพราะพวกเขาถูกข่มเหงและแท้จริงอัลลอฮ์สามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างแน่อน บรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของพวกเขา โดยปราศจากความยุติธรรม พวกเขากล่าวว่า อัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราเท่านั้น</b> [ ซูเราะห์อัล-ฮัจญ์ อายะห์ 39-40 ] สงครามแรกๆที่เกิดขึ้นได้แก่ สงคราม अबวาวู บู วาฎ และอัลอุซัยเราะห์ และมีอีกบางสงครามที่ท่านนบี ﷺ ไม่ได้เข้าร่วม.</p>
<p>สมรภูมิบะดร์</p>	<p>ในเดือนรอมฎอนปีที่ 2 ของการอพยพท่านนบี ﷺ ได้จัดกองกำลังจำนวน 313 นายเพื่อออกไปสกัดกองคาราวานของชาวกุรอยฮ์ที่กลับจากเมืองฮาม แต่อบูซุฟยานได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งได้ขอความช่วยเหลือไปยังชาวกุรอยฮ์เพื่อต่อสู้กับมุสลิม ทั้งสองกลุ่มได้ประจันหน้ากันที่บะดร์ ทำให้เกิดสงครามบะดร์ขึ้นและสงครามนี้บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นการแยกความจริงออกจากความเท็จ เมื่อทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากัน ท่านรอซูล ﷺ ได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์อย่างนอบน้อมให้ได้รับการช่วยเหลือ แล้วพระองค์ได้ส่งบรรดามะลาอิกะฮ์มาช่วยเหลือทำให้บรรดาผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะเหนือพวกปฏิเสธ และอัลลอฮ์ทรงยกศาสนาของพระองค์ให้สูงส่ง บรรดาผู้ปฏิเสธที่ถูกฆ่าตาย 70 คน และบรรดาผู้ศรัทธาเสียชีวิตในสมรภูมิ 14 คน.</p>



<p>สงคราม กอยนุ เกาะฮู</p>	<p>ในปีที่ 3 แห่งฮิจเราะฮ์ศักราช บะนุญ์ กอยนุกออี ได้กระทำการละเมิดสนธิสัญญา ท่านรอซูล ﷺ จึงได้ทำการไปปิดล้อมพวกเขา เป็นเวลา 15 คืนในที่สุดพวกเขาก็ยอมจำนน พวกเขามีจำนวน 700 คน.</p>
<p>สงครามอุฮุด</p>	<p>สงครามอุฮุดเกิดขึ้นในเดือนเซาวาล โดยที่กुरอยชยกทัพออกมา เพื่อที่จะล้างแค้น อันเนื่องมาจากความพ่ายแพ้ในสงครามบะดร์ โดยมีกำลังพลมีถึง 3,000 นาย พวกเขายกทัพมุ่งหน้าสู่เมืองมะดีนะฮ์ ท่านนบี ﷺ ยกทัพออกมามีกำลังพลแค่ 700 นายจากบรรดาเศาะหาบะฮ์ มุ่งหน้ามายังเชิงเขาอุฮุด และบรรดาพวกมุนาฟิกุนได้ถอนตัวกลับไปจำนวนหนึ่ง และในช่วงแรกของการรบบรรดาผู้ศรัทธา นั้นเป็นต่อพวกกुरอยช ต่อมาอัลลอฮ์ทรงทดสอบบรรดาผู้ศรัทธา และมุชริกีนตอบโต้จนกระทั่งพวกเขาบุกทลงจนถึงตัวของท่านรอซูล ﷺ และทำร้ายท่านจนได้รับบาดเจ็บ ฟันกรามหัก และในวันนั้นมีมะลาอิกะฮ์รุมรบด้วย (ญิบรีลและมีกาอิล) และบรรดาคอฮาบะห์ ﷻ ตายชะฮีดไปถึง 70 คน ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในจำนวนนั้นมี ท่าน ฮัมซะฮ์ บิน อับดุลมุตตอลิบ ท่าน มุฮอับ อิบนู อุมัร ท่านอะหนัส อิบนู อันนัฎร์ และท่านฮันซอลอะฮ์ซุอิมลาอิกะฮ์ฮุอาบนำให้ และท่านอื่นๆ ท่านฎ็อลสะ อิบนูอับดิลลาฮ์ วีรบุรุษผู้กล้าหาญและเสียสละในวันนั้น จนกระทั่ง ท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า : <b>สมควรแล้วที่ท่านฎ็อลสะฮ์</b> [ คือสมควรแล้วสำหรับเขา ที่จะได้เข้าสวนสวรรค์ ] และท่านรอซูล ﷺ ขึ้นไปเนินเขาอุฮุดกับบรรดามุสลิม และอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือปกป้องรอดพ้นจากการทำร้ายฝ่ายมุชริกีน.</p> <p>และในสงครามอุฮุดครั้งนี้ เป็นบททดสอบ ที่อัลลอฮ์ได้ทรงทดสอบบรรดาผู้ศรัทธา และได้เปิดโปงบรรดามุนาฟิกีน และทรงให้เกียรติแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ในการตายในหนทางของพระองค์.</p> <p>หลังจากสงครามท่านนบี ﷺ ได้ข่าวว่าพวกกुरอยช ยกทัพมาอีกครั้ง เพื่อกำจัดพวกมุสลิมให้สิ้นซาก ท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธา จึงออกมาเพื่อจะสู้รบพร้อมกับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามเมื่อบรรดามุสลิมมาถึงฮัมรอออัลอะฮ์ซัด และเมื่อพวกกुरอยชทราบข่าว พวกเขาก็ถอนกองกำลังถอยหนีกลับไปที่พักซะ.</p>
<p>ปีที่ ๔ หลังจาก ฮิจเราะฮ์</p>	<p>ในปีที่ 4 มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ บ่อน้ำอัล-มะอูนะฮ์ ซึ่งบรรดามุสลิมถูกสังหารตายถึง 70 คนจากบรรดานักท่องจำอัลกุรอาน และในปีนี้ท่านนบี ﷺ ยังมีการทำสงครามปิดล้อมชาวยิวเผ่าอัลนะฎีร์ จนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทำให้หัวใจของพวกศัตรูเกิดความกลัว แล้วจึงขับไล่พวกเขาออกจากเมืองมะดีนะฮ์ และในเหตุการณ์นั้นอัลกุรอานถูกลงมาเกี่ยวกับพวกเขาในซูเราะห์อัลฮัจ์ร.</p>



<p>สงคราม เผ่าบิณอัลมุสฏอ ลิก</p>	<p>ในปีที่ 5 ท่านนบี ﷺ ออกไปต่อสู้กับเผ่าบิณอัลมุสฏอลิก และได้รับชัยชนะกลับมา และในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ การตะฮัมมัมได้ถูกบัญญัติขึ้น และมีการใส่ร้ายเกิดขึ้น โดยที่บรรดาพวกมุนาฟิฎนได้ปรักปำใส่ร้ายท่านหญิงอาอิชะฮ์ � แต่เออนั้นบริสุทธิ์ และเรื่องนั้นมันก็เลวร้ายยิ่งขึ้นและถาโถมใส่นางและท่านรอซูล ﷺ จนกระทั่งลอสได้ประทานซูเราะห์อันนุร ลงมาเป็นบทพิสูจน์ว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์เป็นผู้บริสุทธิ์และสำหรับผู้ที่กล่าวร้ายจะต้องถูกเขียนตีเป็นการลงโทษ.</p>
<p>สงครามค็อนดัก (อะห์ซาบ)</p>	<p>ในเดือนเซาวาล ปีที่ 5 ได้เกิดสงครามค็อนดัก (อะห์ซาบ) ซึ่งพวกยิวร่วมมือกับพวกกูรอยซุและพันธมิตรของพวกเขา ที่จะทำการสู้รบกับท่านนบี ﷺ และบรรดาคอฮาบะห์ โดยมีการรวมตัวกันจากเผ่ากูรอยซุ สุลัยม์ อะลัด ฟูซาเราะห์และอ็ชฎะอ็ตลอดจนเผ่าอื่น ๆ อีก ซึ่งมีไพร่พลมากถึง 10,000 คน มุ่งหน้ามายังนครมะดีนะฮ์.</p> <p>ท่านซัลมานอัล-ฟารีซีญี ได้เสนอแนะท่านนบี ﷺ ให้ชุดคูยาวล้อมเมืองไว้ เพื่อปกป้องพวกเขาจากกองกำลังพันธมิตร แล้วท่านนบี ﷺ ก็ออกเดินทางไปด้วยพร้อมทั้งทหาร 3,000 นายและโดยใช้ที่ภูเขาศิละฮ์เป็นป้อมปราการ และสร้างคันคูไว้ด้านหน้า และท่านนบี ﷺ ได้ขอให้พันธมิตรของท่าน นั่นคือยิวเผ่าบิณกูร็อยเซาะฮ์ให้การคุ้มกัน หากแต่ว่าพวกเขาก็ละเมิดพันธสัญญาและได้เข้าร่วมกองกำลังพันธมิตร เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านนบี ﷺ จึงส่งท่านนุอัยม บิน มุซอฎ � ไปยังกองกำลังพันธมิตรโดยใช้กลอุบายให้พวกเขาแตกคอกัน หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ส่งลมพายุพัดทำลายค่ายของพวกเขา หม้อปรุงอาหารของพวกเขาคว่ำระเนระนาด พวกเขาถูกลมพัดโหมกระหน่ำและความกลัวเข้ามาครอบงำจิตใจพวกเขา จนพวกเขาถอยกลับ โดยแผนการของพวกเขาทำอะไรไม่ได้.</p> <p>และท่านนบี ﷺ ก็มุ่งหน้าไปยังพวกยิวเผ่าบิณกูร็อยเซาะฮ์และแต่งตั้งให้ชะด บิน มุอ๊าซ � เป็นผู้ตัดสินเรื่องของพวกเขา.</p> <p>ในสงครามครั้งนี้ ซูเราะห์ อัลอะซาบ ถูกประทานลงมา.</p>
<p>สนธิสัญญาฮุฎัยบียะฮ์</p>	<p>ในปีที่ 6 ท่านนบี ﷺ ออกเดินทางพร้อมกับบรรดาคอฮาบะห์ 1,400 คนเพื่อไปทำอุมเราะห์ เมื่อพวกเขามาถึงที่อัล-ฮุฎัยบียะฮ์ พวกกูรอยซุได้ทำการขัดขวางพวกเขาไม่ให้เข้านครมักกะฮ์ โดยต้องการประนีประนอมขอสงบศึกเป็นเวลา 10 ปี ดังเช่นนั้นแหละ คือชัยชนะอันใหญ่หลวงสำหรับบรรดาผู้ศรัทธา ดังที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ : <b>แท้จริงเราได้ให้ชัยชนะแก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะอย่างชัดแจ้ง</b> [ ซูเราะห์อัล-ฟัดฮ์ 48 : 1 ] และส่วนหนึ่งจากสัญญาที่ทำกับพวกกูรอยซุก็คืออนุญาตบรรดาผู้ศรัทธาที่จะเข้ามายังนครมักกะฮ์ในปีถัดไปเพื่อทำอุมเราะห์ โดยเรียกอุมเราะห์นี้ว่า อุมเราะห์ชดใช้ ในเดือนซุลเกาะฮ์ตะฮ์ในปีที่ 7.</p>



<b>สงครามคอยบ์</b>	<p>หลังจากที่ท่านนบี ﷺ เดินทางกลับจากฮุฎัยบียะฮ์ได้ 20 วัน ท่านก็ออกเดินทางไปที่คอยบ์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครมะดีนะฮ์ โดยที่กองกำลังมุสลิมได้ปิดล้อมพวกยิวเป็นระยะเวลา 20 คืน และบรรดามุสลิมพยายามต่อสู้อย่างดุเดือดจนพวกยิวรู้แก่ใจว่าพวกเขาได้รับความปราชัยแล้ว พวกเขาจึงทำสนธิสัญญาสงบศึกเพื่อจะได้ไม่เสียเลือดเนื้อไปมากกว่านี้ และพวกเขาจะออกไปจากเมืองคอยบ์ ซึ่งจะเอาไปเฉพะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น แล้วท่านร่อซูลได้ว่าจ้างให้พวกเขาทำการเกษตรบนที่ดิน โดยต้องแบ่งผลผลิตที่ได้ครึ่งหนึ่งให้กับบรรดาผู้ศรัทธา.</p>
<b>การมาของท่านญะฟัร</b>	<p>ในขณะที่ท่านนบี ﷺ อยู่ที่เมืองคอยบ์ ท่านอับดูรอฮ์มานได้มายังเมืองมะดีนะฮ์ในสภาพรับอิสลาม และในช่วงเวลานั้นท่านญะฟัร บิน อะบีฏอลิบ ลูกพี่ลูกน้องของท่านท่านนบี ﷺ มาพร้อมกับคนที่เหลือที่ยังคงอยู่ที่สะบะฮะฮ์ และได้มาสมทบกับท่านนบี ﷺ ที่เมืองคอยบ์ ในนั้นมีกลุ่มของ เผ่าอัสซะรีญุน คือ ท่านอับดูมุซา อัลอัศฮารียฺ และสหายคนอื่นๆ.</p>
<b>สงครามมูฮัจญะฮ์</b>	<p>ในปีที่ 8 ปี ได้เกิดสงครามมูฮัจญะฮ์ ซึ่งสาเหตุเพราะซุรฮะบิล บุตรอัมรฺ อัลฆ็อซฮานียฺได้ทำการสังหารทูต (ผู้ส่งสาร) ของท่านนบี ﷺ ที่ได้ถูกส่งไปยังกษัตริย์แห่งโรม ท่านนบี ﷺ ได้ส่งกองกำลัง 3,000 นาย โดยแต่งตั้งผู้ที่รัก ก็คือท่านซัยด อิบน์ ฮะริษะฮฺ เป็นแม่ทัพ และท่านนบี ﷺ กล่าวว่า : <b>(หากเขาซัยดถูกสังหาร ก็ให้ญะฮัฟฺ บิน อบี ฏอลิบ นำทัพแทน และหากยะฮัฟฺสังหาร ก็ให้อับดุลลอฮฺ บิน เราะวะหะฮฺ นำทัพต่อ)</b> และฮิราคลิอัส ได้เข้าสู่สมรภูมิพร้อมกับพันธมิตรของเขาจากชาวอรับคริสเตียน ซึ่งมีจำนวนถึง 200,000 คน กองกำลังทั้งสองได้เผชิญหน้ากันที่ เมืองมูฮัจญะฮ์ และนั่นก็คือสนามรบ และแล้วแม่ทัพทั้งสามก็ถูกสิ้นในสมรภูมิ ต่อมาท่านคอลิด บิน อัล-วะลีด <small>رضي الله عنه</small> จึงรับหน้าที่เป็นแม่ทัพคนต่อจากทั้งสามคน และได้ถือธงรบ ท่านคอลิดได้นำทัพบรรดาผู้ศรัทธาอย่างเก่งกาจ จนสามารถปราบศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของพวกเขาได้อย่างราบคาบ</p>



การพิชิตนครมักกะฮ์อันยิ่งใหญ่

ในปีเดียวกัน เผ่าบิฮัร ซึ่งพวกเขาคือพันธมิตรของพวกกุรอัยษ ได้โจมตีเผ่าคุซาอะฮ์ ซึ่งเป็นพันธมิตรของท่านนบี ﷺ โดยพวกกุรอัยษได้ให้การสนับสนุนอย่างลับๆ เมื่อท่านนบี ﷺ ทราบข่าว จึงตั้งมั่นที่จะทำการพิชิตนครมักกะฮ์ ท่านอับดุลมุฏอลิบจึงเดินทางมายังนครมะดีนะฮ์เพื่อขอไกล่เกลี่ยแต่ท่านนบี ﷺ ไม่รับฟังเขา เขาจึงไปคุยกับท่านอับบักร์ ท่านอุมัยร์และท่านอลีเพื่อให้ช่วยพูดกับท่านนบี ﷺ ทุกคนก็ยังไม่ยินยอมจนกระทั่งท่านนบี ﷺ วิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ปกปิดการเคลื่อนทัพไปยังพวกชาวกุรอัยษโดยไม่ให้รู้ตัว พระองค์ทรงตอบรับคำวิงวอนของนบี และท่านรอซูล ﷺ เดินทางไปกับบรรดาผู้ศรัทธา 10,000 คน จนกระทั่งเดินเข้านครมักกะฮ์ และก่อนที่จะมีการพิชิตนครมักกะฮ์สู่ท่านนบี ﷺ เข้ารับอิสลามคือท่านอัลอับบาส บินอับดุลมุฏอลิบ ๙ เข้ารับอิสลาม และท่าน ﷺ ได้กล่าวเมื่อพิชิตนครมักกะฮ์ได้สำเร็จแล้วว่า : **(และใครก็ตามที่เข้าไปในบ้านของอับดุลมุฏอลิบ เขาผู้นั้นจะได้รับความปลอดภัย และใครก็ตามที่เข้าไปในมัสยิด เขาผู้นั้นจะได้รับความปลอดภัย และใครก็ตามที่เขาปิดประตูบ้าน เขาผู้นั้นจะได้รับความปลอดภัยเช่นกัน)** ท่านนบี ﷺ ไม่ได้ต่อสู้จากผู้ที่พยายามจะต่อสู้กับท่าน ยกเว้นแต่บางคนที่ท่านรอซูลสั่งจับตายซึ่งมีไม่มาก เพราะพวกเขาเคยทำร้ายท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธา แลเมื่อท่านนบี ﷺ เข้ามักกะฮ์ ได้ทำการตอวาฟรอบกะบะฮ์โดยไม่ได้อยู่ในชุดเอี้ยะหฺรอหม แล้วท่านนบี ﷺ ก็เรียกท่านอุษมาน บิน ตอลฮะฮ์ เพื่อที่จะเอากุญแจเปิดประตูกะบะฮ์ แล้วท่านนบี ﷺ ทำลายบรรดารูปปั้นต่างๆที่อยู่ในกะบะฮ์และรอบๆกะบะฮ์ แล้วก็ส่งมอบกุญแจคืนให้กับท่าน อุษมาน บิน ตอลฮะฮ์ และหลังจากที่ได้พิชิตมักกะฮ์แล้วผู้คนเข้ารับศาสนาอิสลามกันเป็นจำนวนมากมาย ชนเผ่าทุกเผ่าก็เข้ามาหาท่านนบี ﷺ เพื่อรับอิสลาม.

ทำลายบรรดารูปปั้น

หลังจากที่อัลลอฮ์ทรงเปิดนครมักกะฮ์ให้แก่ท่านนบี ﷺ แล้ว ท่านนบี ﷺ ได้ส่งบรรดาศอฮาบะฮ์ไปทำลายรูปปั้นต่างๆรอบมักกะฮ์ โดยส่งท่าน อัมรฺ บิน อาศ ๙ ทำลายรูปปั้นที่ชื่อว่า สุวาอฺ และส่งท่าน ฮะดฺ บิน เซด ๙ ไปทำลายรูปปั้นที่ชื่อว่า มะนาต และส่งท่านคอลิด บิน อัล-วะลีด ๙ ไปทำลายรูปปั้นที่ชื่อว่า อุซซาฮฺ ส่งท่านอับดุลมุฏอลิบ ๙ ไปทำลายรูปปั้นที่ชื่อว่า ซัลกัฟฟัยฮฺ ส่งท่านอะลี ๙ ไปทำลายรูปปั้นที่มีชื่อว่า ฎอยย.





<p>สงครามฮุัยญ์</p>	<p>เมื่อเผ่าสะวาฮิน ได้ทราบข่าวการพิชิตมักกะฮ์แล้ว พวกเขาจึงรวมไพร่พลมุ่งหน้าไปยังท่านนบี ﷺ และได้บรรทุกทรัพย์สมบัติ ผู้หญิงและเสบียงของพวกเขามาด้วย ท่านนบี ﷺ จึงออกเดินทางไปพร้อมกับทหารถึง 12,000 นาย และบรรดามุสลิมก็ประหลาดใจถึงจำนวนอันมากมายของพวกเขา จนกระทั่งพวกเขามาถึงหุบเขาฮุัยญ์นัยน์ เผ่าสะวาฮิน ทำให้กองทัพมุสลิมเกิดความโกลาหลอลหม่านอย่างหนัก และแตกกระจัดกระจายกันอย่างกะทันหันเหมือนชายคนหนึ่งทำให้มุสลิมจำนวนมากหนีจากความกลัว ยกเว้นท่านนบี ﷺ มีกองทัพจำนวนหนึ่งปักหลักเคียงข้างท่านนบี ﷺ จากบรรดาชาวฮุัยญ์นัยน์และเครือญาติของท่าน อัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธายืนหยัด ทำให้ันกรบฝ่ายมุสลิมสามารถตั้งสติได้ และพวกเขาได้รวบรวมกำลังใหม่ ต่อสู้กับศัตรูของพวกเขา จนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเขาและ เผ่าสะวาฮิน หนีไปยังเมืองตอฮีฟ.</p> <p>หลังจากสงครามสิ้นสุดได้ไม่นาน ชนเผ่าสะวาฮินได้ส่งตัวแทน 14 คน เข้าไปพบกับท่านนบี ﷺ และขอร้องให้ท่านนบี ﷺ คืนเชลยศึกของพวกเขา และท่านนบี ﷺ ก็ทำตามคำขอของพวกเขา และบรรดาคอฮาบะห์ก็ปฏิบัติตามท่านนบี.</p>
<p>สงครามอุฮ์</p>	<p>หลังจากท่านนบี ﷺ จัดการกับ เผ่าสะวาฮิน ก็ตั้งใจที่จะรบกับชาวเมืองฏอฮีฟ โดยได้ทำการปิดล้อมป้อมปราการของพวกเขาเป็นเวลา 18 วัน หลังจากนั้น ท่านนบี ﷺ กลับโดยไม่มี การต่อสู้เกิดขึ้น.</p>
<p>สงครามตะบูก</p>	<p>ในปีที่ 9 เกิดสงครามตะบูก (สงครามแห่งความยากลำบาก) เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ร้อนจัดที่สุดและในช่วงเวลานั้นเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวพืชผลและการเจริญงอกงามของต้นหมากرازไม้ ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่ยากลำบากที่สุดสำหรับคนที่จะออกเดินทาง เมื่อท่านนบี ﷺ ต้องการออกเดินทางก็เชิญชวนให้ผู้คนบริจาค ท่านอุษมาน <small>رضي الله عنه</small> บริจาคอูฐ 300 ตัวพร้อมเสบียงหลังอูฐ และอาณของมันและทอง 1,000 ดินาร ท่านนบี ﷺ จึงได้กล่าวว่า : <b>อะไรก็ตามที่อุษมานทำหลังจากวันนี้ ไม่มีอันตรายใด ๆ มาประสบกับเขา</b> และบรรดาคอฮาบะห์ที่เหลือได้ช่วยเหลือตามความสามารถของพวกเขา.</p> <p>ส่วนพวกมุนาฟิกันส่วนใหญ่ทำที่ซึกซัดต่อคำสั่งของท่านนบี ﷺ และยังมีคอฮาบะห์อีก 3 ราย ที่ไม่มาเช่นกันโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ นั่นคือ กะอูบ์ อิบน์มุลิก อีลาล อิบน์อุมัยยะฮ์ และมูรอเราะฮ์ อิบน์ุ อรฺร่อบีย <small>رضي الله عنه</small> พวกเขาได้มาแก้ตัวต่อท่านนบี ﷺ หลังจากกลับมาถึงมะดีนะฮ์ อัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานเกี่ยวกับพวกเขา และอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่ชาย 3 คน ที่ปรากฏในซูเราะห์อัตเตาบะฮ์ อายะห์ที่ 118 ดังนั้นอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่ชายทั้งสามเนื่องจากความจริงใจของพวกเขา อย่างไรก็ตามอัลลอฮ์ทรงตำหนิบรรดามุนาฟิกในซูเราะห์นี้ ตราหน้าพวกเขาไว้และปิดผนึกหัวใจของพวกเขา และซูเราะห์นี้ถูกเรียกว่า อัลฟาฏีฮะห์ เพราะได้ประทานพฤติกรรมและเปิดโปงพวกเขา.</p>





<p>สงครามตะบูก</p>	<p>ในสงครามครั้งนี้ท่านนบี ﷺ เขียนสนธิสัญญากับคนของ อัยละฮฺ ด้วยการเสีย (ภาษี) และ ชาวญูรบา และชาวฮัจเราะฮฺด้วยว่าพวกเขาจะต้องจ่าย (ภาษี) และ อุกัยดร์ ดุวะมะฮฺ ว่าต้องชำระภาษีเช่นกัน และท่านนบี ﷺ อยู่ในเมืองตะบูก เป็นเวลา 10 กว่าคืน แล้วจากนั้นเดินทางกลับยังนครมาดีนะฮฺ โดยไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้น.</p> <p>และเมื่อกลับมาถึงมะดีนะฮฺอัลลอฮฺทรงบัญชาให้ท่านนบีทำลายมัสยิดอฏฺฎิรอรฺ ที่พวกมุนาฟิควันได้สร้างขึ้น (และบรรดาผู้ที่ยึดเอามัสยิดหลังหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดความเดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธาและก่อให้เกิดการแตกแยกระหว่างบรรดามุอฺมินด้วยกัน และเป็นแหล่งล่องหนสำหรับผู้ที่ทำสงครามต่อต้านอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์) [ อัดเตาะบะฮฺ อายะฮ์ 107 ] แล้วท่านนบี ﷺ ได้ทำลายมันและนี่คือการออกรบครั้งสุดท้ายที่ท่านนบี ﷺ เข้าร่วมรบด้วยกับตัวของท่านเอง.</p>
<p>คณะผู้แทน</p>	<p>หลังจาก สงครามตะบูก เผ่าชะกัฟ เข้ารับอิสลาม และในปีที่ 9 จึงถูกเรียกว่าปีแห่งคณะผู้แทน ซึ่งหลายๆเผ่าได้ส่งคณะตัวแทนมาพบท่านนบี ﷺ ประกาศเข้ารับศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็น เผ่าบะนียฺ ตะมีม และหัวหน้าของพวกเขา อะตอริต บิน ฮาญิบ อัดตะมีมียฺ และผู้แทนเผ่าฏอยญฺ และผู้นำของพวกเขาคือ ซัยด์ อัลค็อยลฺ และตัวแทนเผ่าอัब्ดุลกัยสฺ และหัวหน้าของพวกเขาคือ อัลญารูด อัลอับดียฺ และเผ่าของบะนียฺ สะหิฟะฮฺและในหมู่พวกเขาก็มี มุฮัยลามะฮฺซึ่งเป็นคนจอมโกหกซึ่งในเวลาต่อมาได้อ้างตัวเป็นนบี.</p>
<p>การทำสัญญาของอูบัยกร์</p>	<p>ในปีที่ 9 นี้ท่านนบี ﷺ ส่งอูบัยกร์ไปยังมักกะฮฺในฐานะผู้นำฮัจญ์ไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบรรดาคนทั้งหลาย และท่านนบี ﷺ ส่งท่านอาลี ﷺ เพื่ออ่านซูเราะฮ์อัดเตาะบะฮฺให้กับผู้คน และให้ยกเลิกสัญญากับบรรดาผู้ตั้งภาคี และให้ป่าวประกาศว่าหลังจากปีนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้ตั้งภาคีทำฮัจญ์อีกเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้ฎอวาฟรอบกะบะฮฺ ในสภาพเปลือยกาย เหมือนที่พวกญาฮิลียะฮฺเคยกระทำ</p>
<p>ฮัจญ์อ้อลา</p>	<p>ในปีที่ 10 ท่านรอซูล ﷺ ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเป็นการทำฮัจญ์อ้อลา ท่านออกเดินทางไปพร้อมบรรดามุสลิมจำนวนมากจากเผ่าและเมืองต่างๆ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าแสนคน ท่านนบี ﷺ สอนพิธีฮัจญ์ให้แก่พวกเขา และได้ทำการปราศรัยในวันอาราฟะห์ และอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺที่ว่า : <b>วันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านสมบูรณ์แล้ว และความโปรดปรานของข้าที่ให้แก่พวกท่าน ก็สมบูรณ์เช่นกัน และเราพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนา</b> [ อัลมาอิดะฮฺ อายะฮ์ 3 ] นอกจากนี้ท่านนบี ﷺ ได้กำชับว่า ศาสนาสมบูรณ์แล้วและสั่งเสียให้พวกเขายึดมั่นต่ออัลกรุอ่านและซุนนะฮฺ และเลียดเนื้อทรีฟัยลีนและเกียรติระหว่างพวกเขา เป็นที่ต้องห้าม นี่คือ คำปราศรัย อ้อลาจากท่านนบี ﷺ.</p>





ส่งท่านอุซามะฮฺ

ในเดือนซอฟัร ปีที่ 11 ท่านนบี ﷺ เตรียมกองทัพเพื่อต่อสู้กับชาวโรมัน แต่งตั้งให้ท่านอุซามะฮฺ บินซัยด์ رضي الله عنه เป็นแม่ทัพ เมื่อกองทัพออกไปและไปตั้งค่ายอยู่ที่อัลญุรฟ พวกเขาก็ทราบข่าวถึงการป่วยของท่านนบี ﷺ.





## สรุปลงครามของท่านนบี ﷺ

สรุปลงครามของท่านนบี ﷺ การแต่งตั้งและส่งกองทัพ

สงครามของท่านนบี ﷺ การแต่งตั้งและส่งกองทัพ ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากฮิจเราะห์ทีนระยะเวลาเป็นเวลา 10 ปี ส่วนกองทหารและการส่งตัวแทนของท่านมีจำนวนประมาณเกือบ 60 ครั้งและสำหรับการทำสงครามนั้นมี 27 ครั้ง สงครามที่ท่านนบี ﷺ ร่วมต่อสู้ด้วยตนเอง 9 ครั้ง คือ สงครามบะดร์ อุซูด ค็อนดัก กุร็อยชะฮฺ มุสฏอริก คอยบ์ร พิชิตมักกะฮฺ สุนัยน์ ตอฮ์ฟ และบางส่วนก็มีอัลกุรอานถูกประทานลงมาเกี่ยวกับสงคราม :

อัลกุรอานถูกประทานลงมาเกี่ยวกับสงครามของท่านนบี ﷺ

**สงครามบะดร์ :** อัลลอฮ์ได้ประทานซูเราะห์อัล-อันฟาล ลงมา และซูเราะห์ที่จึงถูกเรียกว่า ซูเราะห์บะดร์.

**สงครามอุซูด :** อัลลอฮ์ได้ประทานช่วงท้ายของ ซูเราะห์อะลาอิมรอน เริ่มจากอัลลอฮ์กล่าวว่า : **และจงรำลึกถึงขณะที่เจ้าจากครอบครัวของเจ้าไป แต่เข้าต่อสู้ โดยที่เจ้าจะได้จัดให้บรรดาผู้ศรัทธาจำที่มั่นต่าง ๆ เพื่อการสู้รบ** [ ซูเราะห์อะลาอิมรอน อายะห์ 121 ] ไปจนเกือบจบซูเราะห์นี้เล็กน้อย.

**สงครามค็อนดัก และบَنِ กุร็อยชะฮฺ และคอยบ์ร :** ตอนกลางของซูเราะห์อัลอะซาบถูกประทานลงมาในช่วงเวลาดังกล่าว.

**สงครามเผ่าอัลนาฎีร :** ซูเราะห์ อัล-หัจ์ร ถูกประทานลงมา.

**สงครามหุคัยบียะฮฺ และคอยบ์ร :** ซูเราะห์ อัล-ฟัดฮฺ ถูกประทานลงมา โดยมีการบอกเล่าถึงการพิชิต ในขณะที่การพิชิตได้ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนในซูเราะห์ อัลนัศร.

**สงครามตะบูก :** มีหลายอายะห์ของซูเราะห์ อัดเตาบะฮ์ถูกประทานลงมา.

ท่านนบี ﷺ ได้รับบาดเจ็บจากสงครามเดียว นั่นคือ สงครามอุซูดและมีบรรดามลาอิกะฮ์ร่วมต่อสู้เคียงข้างท่านในสงครามไม่ว่าจะเป็น บะดร์ อุซูด สุนัยน์ และมีมลาอิกะฮ์ลงมาในสงครามค็อนดัก และทำให้พวกมุชริกีนสิ้นสะเทือนและทำให้พวกเขาได้ความปราศัยด้วยลมพายุทรายตรงหน้าพวกมุชริกีน ทำให้พวกเขาตะเลิดหนี ได้มีพิชิตชัยชนะ 2 สงครามคือ บะดร์ กับ สุนัยน์ และมีการต่อสู้โดยใช้เครื่องยิงหิน เพียงสงครามเดียวคือ สงครามตอฮ์ฟ และมีการป้องกันด้วยการขุดคูในสงคราม อัลอะฮฺซาบ เพียงสงครามเดียว ตามคำแนะนำของท่านซัลมาน อัลฟารีซี رضي الله عنه.



## การป่วยของท่านนบี และการสิ้นพระชน

### การป่วยของท่านนบี ﷺ และการสิ้นพระชน

ต่อมาอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบี ﷺ เลือกระหว่างการมีชีวิตในโลกนี้ กับกา​​รกลับไปพบอัลลอฮ์ และสวนสวรรค์ และท่านก็ได้เลือกการไปพบกับพระองค์และสวรรค์ จากนั้นอาการป่วยก็รุนแรงและหนักขึ้น และท่านนบี ﷺ ขออนุญาตจากภรรยาของท่าน ที่จะนอนพักรักษาตัวที่บ้านท่านหญิงอาอิชะฮ์ ﷺ ท่านนบี ﷺ ก็ได้รับอนุญาต ต่อมาเมื่อท่านนบี ﷺ ไม่สามารถนำละหมาดได้ จึงได้สั่งท่านอับบู่บักร์ ﷺ นำละหมาดให้กับประชาชนแทน เพื่อเป็นสัญญาณให้เห็นว่าเขาไม่เหมาะที่จะเป็นผู้สืบทอดหลังจากท่านนบี ﷺ และในวันจันทร์ที่ 12 เดือนรอบีอุลเอาวัล ปีที่ 11 ท่านนบี ﷺ ออกมาในขณะที่ผู้คนกำลังละหมาดศุบฮ์ ท่านนบี ﷺ ยกผ้ามา​​นและเปิดประตูจนกระทั่งพวกเขาเห็นท่าน ท่านนบี ﷺ ก็ส่งสัญญาณให้พวกเขาละหมาดให้เสร็จและท่านนบี ﷺ ก็ยืนกับพวกเขา พอถึงเวลาสายของวันนั้น ท่านนบี ﷺ ก็เสียชีวิต และการเสียชีวิตของท่านนบี ﷺ คือความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบรรดาผู้ศรัทธา และบรรดาผู้ศรัทธาต่างพากันรู้สึกโศกเศร้าอย่างมากกับการจากไปของท่านนบี ﷺ จากนั้นผู้คนต่างก็รวมตัวกันและให้สัตยาบันต่ออับบู่บักร์ ﷺ ในการเป็นคอลีฟะห์ และไม่มีใครล่าช้าในการทำสัตยาบันครั้งนี้ เพราะพวกเขา​​รู้ว่าท่านอับบู่บักร์เป็นคนแรกที่เข้ารับอิสลามตลอดจนคุณงามความดีอื่น ๆ ในประชาชาตินี้ของเขาเหนือกว่าคนอื่น ร่องลงมาจากท่านนบี ﷺ.

จากนั้นศพของท่านนบี ﷺ ถูกชำระล้างและห่อผ้าขาวสามผืน ต่อมาหน้าศพของท่านนบี ﷺ ไปฝังในสถานที่ที่ท่านนบี ﷺ เสียชีวิต นั่นคือห้องของท่านหญิงอาอิชะฮ์ ﷺ และนี่คือสิ่งที่เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ต่อบรรดานบีของพระองค์ ว่าจะต้องฝังในที่เดียวกันที่พวกเขาเสียชีวิต ทั้งมนุษย์และญินต่างสรรเสริญต่อท่านนบี ﷺ และให้ความศานติแก่ท่าน เราขอปฏิญาณว่าท่านนบี ﷺ ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ ตกเดือนแก่ประชาชาตินี้แล้ว ต่อสู​​ในหนทางของอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์แล้ว ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนผลบุญที่ดั่งามแก่ท่าน แทนประชาชาติของท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์จะตอบแทนนบีของพระองค์แทนประชาชาติของนบีท่านนั้นได้ และสุดท้ายนี้มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก.

บทส่งท้าย :

**ท่านฮัซซาน บิน ซาบิต** ﷺ เป็นนักกวีของท่านรอซูล ﷺ กล่าวว่า :

โอ้อัลลอฮ์ ขอพระองค์ทรงโปรดให้พวกเราอยู่ร่วมกับนบีของเราด้วยเถิด ในสวนสวรรค์ที่กำลังสุดดี สายตาที่ปรารถนาใฝ่อย่างแรงกล้า นั่นคือสวรรค์ชั้นฟิเรเดาส์โปรดบันที่กมันแก่เราด้วยเถิด อัลลอฮ์คือผู้ทรงเกียรติ ทรงสูงส่งและทรงยิ่งใหญ่ยิ่ง และขอให้พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและผู้ที่อยู่รอบข้าง บัลลังก์ของพระองค์ ตลอดจนบรรดาคนดีสุดดีสรรเสริญต่อผู้เป็นที่ได้รับความจำเริญคือ อะหมัด.

บททดสอบที่ : ๓

ผิด	ถูกต้อง	คำถาม
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ท่านนบี ﷺ มีอาชีพเลี้ยงแกะ นี่คือเหตุผลที่ทำให้มีความอดทนและความเมตตาต่อบรรดาคนอ่อนแอการดูแลอุปการะพวกเขา.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ เมื่อท่านนบี ﷺ อายุครบ 40 ปีแสวงหาการเป็นศาสนทูตส่งประกายอยู่บนเขา และอัลลอฮฺทรงให้เกียรติด้วยการแต่งตั้งเขาในวันศุกร์.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☀ ชาวกูรอযุข ทำอันตรายและทวีความรุนแรงต่อท่านนบี ﷺ พวกเขาจึงปิดล้อมท่าน ﷺ และครอบครัวยาวไว้ที่หุบเขาของอับฎอิลิบ เป็นเวลา 3 ปี ท่านนบี ﷺ ออกมาจากการถูกปิดล้อมเมื่อมีอายุได้ 49 ปี.

☀ ท่านนบี ﷺ ถือกำเนิดที่มักกะฮฺ  , ปีช้าง  , ก่อนฮิจเราะห์ ปีที่ 53  , ถูกทั้งหมด  .

☀ เริ่มต้นวะฮฺลมาให้ท่านนบี ﷺ ท่านเริ่มที่จะชอบอยู่ตามลำพัง  , ผืนที่ดี  , ถูกทั้งหมด  .

☀ จำนวนระดับของวะฮีย์  , 5  , 7  .3

☀ ระดับขั้นตอนการเผยแพร่ของท่านนบี ﷺ  , 2  , 3  .5

☀ ท่านนบี ﷺ เดินทางในยามค่ำคืนไปที่ยังมัสยิดอัลอักซอ ไปทั้งตัวและวิญญาณ แล้วก็เดินทางต่อไปเหนือชั้นฟ้าทั้ง 7 ชั้น...: ไปยังอัลลอฮฺ และพระองค์ทรงสนทนากับท่านนบี และได้บัญญัติการละหมาด  , ด้วยกับร่างกาย  , ด้วยกับจิตวิญญาณ  . ด้วยกับร่างกายและจิตวิญญาณ.

☀ มัสยิดหลังแรกในอิสลาม  , อัลฮะรออม  , อัลนะบะวีย์  , อัลอักซอ  .กุบาอ์

☀ การเปลี่ยนทิศกิบละฮฺเกิดขึ้นที่,  ที่มักกะห์ก่อนอพยพ,  ในปีี่ 2 ของการอพยพ ,  ในปีี่ 3 ของการอพยพ.

☀ สงครามบะดร์เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีี่ ?  ในปีี่ 2 ของการอพยพ ,  ในปีี่ 3 ของการอพยพ.

ท่านอับูบักร์ อัศคีดีดิก	ท่านเซต บิน หารีษะ	บิลาล บินรอ บาส์	ท่านอาลี บิน อะบีฏอิลิบ	คนแรกที่ศรัทธาต่อ ท่านนบี ﷺ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จากบรรดาผู้ชาย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จากบรรดาเด็ก ๆ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จากบรรดาคนรับใช้
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จากบรรดาทาส

อายุ 7 ปี	อับดุลลอฮ์ บิน อับดุลมุฏฏะลิบ	เมื่ออายุ 8 ปี	อับดุลมุฏฏะ เลียบ	อับดุลมุฏฏะ เลียบ	การอุปการะท่านนบี ﷺ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	การอุปการะหลังจาก มารดาคือลุงของท่าน ต่อมาเขาได้เสียชีวิต การอุปการะหลังจาก ลุงของท่าน ﷺ เสียชีวิตในขณะที่ ท่านนบีอยู่ในครรภ์ มารดาเสียชีวิต ตอน ยังอายุไม่ครบ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

สงคราม ครั้ง เดียว	9 จากสงคราม	27 ปี	60 ปี	10 ปี	ทำสงครามท่านนบี ﷺ การส่งกองทัพ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	การส่งตัวแทนและ การต่อสู้เกิดขึ้น หลังจากฮิจเราะห์ ในช่วงระยะเวลา การรุกรานการ มอบหมายและการ ต่อสู้ประมาณเท่าไร จำนวนสงครามของ ท่านนบี ﷺ สงครามที่ ﷺ ออก รบ สงครามที่ท่านนบี ﷺ ได้รับบาดเจ็บ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## เคล็ดลับดีๆในอิสลาม ให้ชีวิตมีความสุข

**ผู้ประพันธ์** : เซกอับดุลเราะห์มาน บินนาศิร้อซซะดีญ์ อยู่ในยุค 1307-1376 อีจเราะห์ศักราช เป็นปราชญ์ที่มีบทบาทท่านหนึ่งของชาวมุสลิมในยุคนั้น และเป็นหนึ่งในบรรดาปราชญ์ที่ชำนาญการด้านวิชาการ.

**แรงจูงใจในการประพันธ์** : เมื่อครั้งหนึ่งผู้แต่งได้เดินทางไปยังประเทศเลบานอน เพื่อไปรักษาตัว ในปี 1373 อีจเราะห์ศักราช แล้วได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่นั่น ชื่อหนังสือว่า : (จงสลัดความกังวล แล้วเริ่มชีวิตใหม่ ) ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้เป็นชาวอเมริกา ชื่อ ดีลกาหนีร์ญ์ แล้วผู้ประพันธ์ได้เกิดสตุจใจ ต่อมาท่านได้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ในทำนองเดียวกันกับเขา.

1. **การศรัทธาต่ออัลลอฮ์และประกอบคุณงามความดี** : เพราะการศรัทธานั้นจะผลักดันให้เกิดความอดทน ความพึงพอใจ และรู้สึกความพอเพียงต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพ.
2. **ทำความดีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งคำพูดและการกระทำ** : เพราะการทำดีจะนำมาซึ่งความดี และจะเป็นเกราะป้องกันความชั่ว.
3. **ขม้มักขม้มันอยู่กับการงานที่ดีและความรู้ที่เป็นประโยชน์** : เพราะมันจะทำให้หัวใจเบี่ยงเบนออกจากความคิดที่จะทำให้ท่านเกิดความวิตกกังวล.
4. **ครุ่นคิดอยู่กับการปฏิบัติงานประจำวัน** : ไม่ต้องเสียใจกับอดีต และไม่ต้องตระหนกกับอนาคต เพราะแท้จริงท่านนบีได้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความระทมในอดีตและความโศกเศร้าในอนาคต.
5. **รำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มาก** : เพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์จะนำพาความสงบสุขมาสู่จิตใจ.
6. **คิดใคร่ครวญถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ทั้งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและซ่อนเร้นอยู่** : เพราะมันจะผลักดันให้เกิดการขอบคุณและลิ้มความระทมทุกข์.
7. **ให้ดูฐานะของคนที่ย่อยกว่า** : เพราะมันจะผลักดันท่านให้สรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮ์ ในสิ่งที่ท่านได้รับอยู่ และมันจะขจัดความระทมทุกข์ ความเสียใจของท่านให้หมดไป.
8. **ลิ้ม(อย่ากังวล)ในสิ่งที่ผ่านมาแล้ว** : เพราะอดีตมีอาจหวนกลับมาได้ การไปหมกมุ่นอยู่กับมัน เป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และทำให้เสียสติเปล่าๆ.
9. **วิงวอนต่ออัลลอฮ์** : เช่นวิงวอนขอให้พระองค์ทรงปรับปรุงตัวท่าน ศาสนาของท่าน ชีวิตของท่านบนโลกนี้ และโลกหน้า ดังที่ปรากฏในหลักฐานจากหะดีษ.
10. **รู้จักคาดการณ์ความเลวร้ายของแต่ละปัญหา** : เมื่อรู้ว่าจะเกิดปัญหา ก็ให้คาดคะเนถึงความเลวร้ายที่สุดของปัญหานั้น แล้วค่อยๆคลี่คลายปัญหาดังกล่าวไปที่ละนิดขณะที่เผชิญกับปัญหาเหล่านั้น แต่เมื่อกำลังเจอกับปัญหาก็ก็นำค้อยๆคลี่คลายจากหนักเป็นเบาเท่าที่ความสามารถ.



11. **ไม่อยู่กับความเพ้อเจ้อและจินตนาการ** : เพราะการเพ้อเจ้อจะนำพาไปสู่การคิดเชิงลบ คิดแต่สิ่งที่ไม่ดี ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจ และโรคภัยต่างๆตามมา.
12. **ให้หัวใจยึดมั่นต่ออัลลอฮ์และมอบหมายต่อพระองค์** : " และผู้ใดมอบหมายแต่อัลลอฮ์ พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขา ".
13. **มองข้ามความผิดพลาดของผู้อื่นและอดทนต่อความบกพร่องของพวกเขา** : มนุษย์ทุกคนล้วนมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ หรือมีพฤติกรรมที่ท่านไม่พึงประสงค์ ฉะนั้นควรมองมนุษย์ในด้านที่ดีของเขา.
14. **ไม่ใส่ใจกับเรื่องต่างๆ ที่ไม่สำคัญ** : เมื่อท่านไม่ได้ฝึกฝน และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤต หรือรับมือกับปัญหาใหญ่ๆได้ ปัญหาเล็กๆ ก็สมควรที่ท่านจะต้องตีตัวออกห่างเช่นกัน.
15. **ชีวิตนี้เป็นอะไรที่สั้นมาก** : ชีวิตของคนเรานั้นสั้น เพราะฉะนั้นอันที่จริงเราควรจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความสงบ อย่าได้ให้ความเศร้าหมองมาบั่นทอนความสุขของการใช้ชีวิต และอย่าปล่อยให้มันจมปรักอยู่กับความทุกข์เลย.
16. **ความวิตกกังวล ความทุกข์ใจส่วนใหญ่ไขว่จะเกิดขึ้นจริงเสมอไป** : หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านวิตกกังวลบางทีก็ไขว่จะเกิดขึ้นจริงเสมอไป ดังนั้นอย่าปล่อยให้การประมาณการณ์ที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า มาเอาชนะปัจจุบันของท่านได้.
17. **อย่าใส่ใจกับคำพูดให้ร้ายของคนอื่น** : การพูดจาให้ร้ายของมนุษย์นั้นจะเป็นโทษต่อตัวของพวกเขาเอง และหากว่าท่านไปให้ราคากับคำพูดเหล่านั้น มันก็ย่อมจะให้โทษแก่ท่าน เสมือนกับที่มันให้โทษแก่ผู้ที่พูด.
18. **ชีวิตของท่านจะเดินตามความคิดของท่าน** : ดังนั้นหากชีวิตของท่านเดินตามความคิดที่ดี มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเรื่องศาสนาและเรื่องทางโลก จะทำให้ชีวิตของท่านพบแต่ความสุข แต่ถ้าหากท่านปล่อยให้ชีวิตเดินตามความคิดที่ไม่ดี ชีวิตท่านก็จะพบเจอแต่ความทุกข์.
19. **อย่ารอคอยคำชม คำขอบคุณจากใคร** : หากท่านทำดีต่อคนที่ท่านควรปฏิบัติดีต่อเขาหรือทำดีกับใครก็ตามแต่ ให้พึงตระหนักว่าเป็นการปฏิบัติสัมพันธ์ของท่านกับอัลลอฮ์ ดังนั้นอย่าไปสนใจ หรือรอคำชมจากใครเลย.
20. **มุ่งมั่นกับสิ่งที่เป็ประโยชน์แก่ตัวเอง** : เพราะเรื่องต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ จะนำมาซึ่งความทุกข์ ความโศกเศร้าเสียใจ ดังนั้นจงมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องที่มีคุณประโยชน์.
21. **สะสางงานปัจจุบันที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จ** : เพราะหากท่านไม่สะสางงานปัจจุบันต่างๆ ให้แล้วเสร็จ งานใหม่ก็จะมากองรวมอยู่กับงานเก่าที่เคยค้างอยู่ และเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็จะทำให้ท่านยุ่งเหยิง และไม่มีเวลาในที่สุด.
22. **จัดลำดับความสำคัญของงาน** : จัดเรียงงานต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ และเลือกลีงที่ท่านรักที่จะทำก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เกิดความย่อท้อ เบื่อหน่าย และพยายามปรึกษาหารือกับผู้อื่น เพราะคนที่รู้จักปรึกษาหารือเขาจะไม่มีทางเสียใจอย่างแน่นอน.



## อิสลามคืออะไร ?

**อิสลาม คือ :** ศาสนาแห่งความสันติ เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พระเจ้าเป็นเจ้าแห่งสากลโลก พระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลาย ผู้บังเกิดมนุษย์คนแรกชื่ออาดัมและฮาวา (เอวา) และทรงบังเกิดจากทั้งสองให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้น ดังนั้นมนุษย์ทุกคนล้วนมาจากอาดัม และอาดัมถูกสร้างมาจากดิน. อิสลาม คือศาสนาแห่งมนุษยชาติทั้งหลายในอดีต แต่เมื่อผู้คนเริ่มออกห่างจากสัจธรรม และความรู้เริ่มสูญหาย พระองค์ได้ส่งบรรดาศาสนทูตทั้งหลายในอดีตเพื่อเรียกร้องให้ผู้คนกลับมาสู่สัจธรรม และกลับมาสู่การกราบไหว้ต่อพระองค์เพียงองค์เดียว โดยให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในการเป็นเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์มายึดมั่นต่อพระองค์ในการขอความช่วยเหลือ ขอความคุ้มครอง และวิงวอนขอจากพระองค์เมื่อเกิดความยากลำบาก และเรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก วันแห่งการตอบแทนความดีและความชั่ว พระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายจากบรรดาคัมภีร์ต่างๆที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมา เพื่อเป็นทางนำและความเมตตาให้แก่มนุษยชาติทั้งหลาย เป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่พระองค์ทรงรักษาจากการถูกหลดหย่อน เพิ่มเติม และบิดเบือน เป็นคัมภีร์ที่มหัศจรรย์ มีความสวยงามในสำนวนโวหาร เสนาะไพเราะ มีความรัดกุมของความรู้ในทุกๆ ด้าน เป็นโอสถและเป็นยารักษาร่างกายและจิตใจของมนุษย์ อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ให้ทางนำและแจ้งข่าวดีให้แก่บรรดาผู้ศรัทธา ผู้ใดที่ปฏิบัติตามทางนำของอัลลอฮ์ เขาก็จะมีความสุขทั้งโลกนี้และปรโลก โดยที่เขาไม่รู้ถึงวิธีการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และรู้ถึงแก่นแท้ของมัน รู้ถึงเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้าง รู้ว่าเกิดมาทำไม ตายแล้วจะไปไหน พระองค์ได้ส่งศาสนทูตคนสุดท้ายคือ ท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ เพื่อประกาศศาสนา และเพื่อเป็นแบบฉบับที่ดี และเป็นความเมตตาแก่มนุษย์ทั้งหลาย เป็นศาสนทูตที่ถูกรอคอย ในยุคที่ผู้คนเต็มไปด้วยกับความเขลา ความมมงาย และความป่าเถื่อน ท่านมาจากวงศ์ตระกูลที่มีเกียรติที่สุด เลิศล้ำในมารยาท เป็นผู้ที่ถูกยอมรับในความสัจจะและความไว้วางใจไม่เคยพูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของท่าน เป็นผู้ที่มีความรัก ความห่วงใยต่อประชาชาติอย่างมาก มุสลิมคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ผู้ที่ยอมจำนนตัวต่อพระองค์โดยการปฏิบัติตามข้อสั่งใช้และละเว้นจากสิ่งที่ถูกสั่งห้าม.

**อิสลามตั้งอยู่บนเสาหลัก 5 ประการ :**

1. คือการปฏิญาณตนยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์ และยอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์.
2. การดำรงไว้ซึ่งการละหมาด.
3. การจ่ายซะกาตแก่ผู้ยากจนและขัดสน. 4. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน. 5. การบำเพ็ญฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะฮ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถ.

**หลักศรัทธาในอิสลาม** ในอิสลามมีความเชื่อและหลักศรัทธา 6 ประการ :

1. คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ โดยเชื่อว่าพระองค์คือผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย และผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้กำหนดกิจการทั้งหลาย ผู้ให้ปัจจัยยังชีพ ผู้ให้เป็นและให้ตาย พระองค์ทรงมีพระนามอันสวยงาม และคุณลักษณะที่สูงส่ง มนุษย์จึงต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์จากความโปรดปรานทั้งหลาย เป็นบ่าวที่ดีต่อพระองค์โดยการกราบไหว้และภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น.

2. การศรัทธาต่อบรรดาเทวทูต (มลาอีกะฮ์) เช่น ญิบรียล(กาบรีเอล) คือผู้ทำหน้าที่นำสารจากอัลลอฮ์มายังบรรดาศาสนทูต.

3. การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ เช่น เตารออต (โทราห์) ที่ถูกประทานมาให้แก่นบีมุซา และอินญีล (ไบเบิล) ที่ถูกประทานลงมาแก่นบียีซา(เยซู) ซะบूर เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมายังนบีดาวูด (David).


และคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานแก่ท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ.


4 .การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต ที่พระองค์ได้ส่งพวกเขามาประกาศศาสนา เช่น อาดัม นูฮ์ (โนอาห์) อิบรอฮีม (อับราฮัม) ยูซุฟ มูซา(โมเสส) และอีซา(เยซู) มุฮัมมัด ﷺ.


5. การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก.


6. การศรัทธาต่อการกำหนดการทั้งหลายมาจากอัลลอฮ์ บรรดาผู้ศรัทธาจะมีความยินดีในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดเสมอ ชอบคุณในสิ่งที่ดีงาม และอดทนกับบททดสอบ ทั้งหมดล้วนแล้วเป็นความดี และเป็นผลบุญ.


#### จากคุณลักษณะพิเศษของอิสลาม :


 อิสลามคือศาสนาแห่งอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างมนุษย์ ผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษแก่มนุษย์.


 เป็นศาสนาแห่งมนุษย์ชาติทั้งปวง เพราะทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัม และอาดัมพระองค์ผู้ทรงสร้างมาจากธาตุดิน.


 เป็นศาสนาที่มีความชัดเจน รัดกุมทุกอย่างในชีวิตและการเป็นอยู่ของมนุษย์ ในชีวิตของคนและครอบครัวและสังคมทั้งหมด.


 เป็นศาสนาที่นำมาเพื่อคุณประโยชน์และเมตตาให้แก่มนุษย์ทั้งปวง และมาห้ามปรามจากสิ่งที่เกิดโทษแก่พวกเขา.

 เป็นศาสนาที่ยุติธรรม ให้ความสำคัญต่อศัตรูและเพื่อนรัก คนใกล้ชิดหรือห่างไกล

 เป็นศาสนาให้ความสำคัญต่อสติปัญญา ด้วยเหตุนี้ที่มีบัญญัติมาห้ามสุรாயาเมา และสิ่งที่มาทำลายต่อสติปัญญาทั้งหลาย.

 เป็นศาสนาที่มารักษาไว้ซึ่งชีวิตของมนุษย์ มีบัญญัติห้ามการทำร้ายและรังแกและละเมิดต่อผู้อื่น ห้ามการเช่นฆ่าผู้อื่นโดยไร้ธรรม มีบทลงโทษในการประหารต่อฆาตกร ผู้คนจึงอยู่อย่างปลอดภัยในบ้านเมืองที่ใช้กฎหมายอิสลาม.

 เป็นศาสนาที่ทำให้ความดูแลเอาใจใส่ต่ออารมณ์ของมนุษย์ และสั่งให้ใช้มันไปในหนทางที่ถูกต้อง หนทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ และห้ามใช้มันไปในหนทางที่เกิดความเสื่อมเสียและเกิดความวุ่นวาย.

 เป็นศาสนาที่มารักษาเงินทองและสิทธิของมนุษย์ จึงมีกฎหมายห้ามการลักขโมย และมีกฎหมายเกี่ยวกับการตัดมือของผู้ขโมย หากเขาได้ขโมยถึงมูลค่าที่ศาสนากำหนด.



📖 เป็นศาสนาที่มึรึกษาซึ่งเกียรตียศและวงศ์ตระกูลจึงมีบทบัญญัติห้ามการผิดประเวณี และสิ่งลามกทั้งหลาย ที่จะนำมาซึ่งการเกิดลูกที่ผิดประเวณี หรือมีลูกที่ไม่รู้จักพ่อ หรือไม่รู้ตระกูลของตนเอง.

📖 เป็นศาสนาแห่งความสะอาด ส่งเสริมให้รึกษาความสะอาด สั่งให้รับประทานสิ่งที่สะอาด และห้ามรับประทานสิ่งสกปรก ตามสิ่งที่ศาสนาได้ระบุไว้.

📖 เป็นศาสนาที่मतอดบสนองความต้องการและธรรมชาติของมนุษย์ สั่งให้ควบคุมกิเลส สั่งใช้ให้ผู้คนแต่งงานมีครอบครัว สั่งให้รับผิดชอบต่อครอบครัวและให้ดูแล อบรมผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองด้วยดี.

📖 เป็นศาสนาที่เรียกร้องไปสู่มารยาทที่ดีงาม ตั้งอยู่บนความง่ายตาย และความเมตตา บทบัญญัติในศาสนาอยู่ในสายกลาง มีความสมดุลและพอดี โดยไม่หย่อนยานและไม่สุดโต่ง.

📖 เป็นศาสนาที่เข้ากับทุกยุคทุกสมัย ทุกสถานที่ ไม่มีวันที่จะล้าหลัง เป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านหลักศรัทธา การปฏิบัติและมารยาทที่สวยงาม เป็นศาสนาของส่วนบุคคลและสังคม เป็นศาสนาแห่งโลกนี้และโลกหน้า.

📖 เป็นศาสนาแห่งความรู้ สั่งใช้ให้มีการเรียนรู้ ศึกษาและค้นคว้า และใช้สติปัญญา ยกฐานะและให้เกียรติต่อผู้รู้ และตำหนิความเขลาและความมงาย หรือการตามแบบหุหนวกตาบอด.

📖 เป็นศาสนาที่พัฒนาและมีวัฒนธรรมที่ดีงามและสร้างความเจริญ ส่งเสริมให้พัฒนาในด้านวัตถุและทางจริยธรรม พัฒนาทั้งทางโลกและจิตวิญญาณควบคู่กัน.

📖 เป็นศาสนาแห่งการเป็นพี่น้องที่แท้จริง ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน มีความรักความสามัคคีกัน มีความเมตตาและห่วงใยซึ่งกันและกัน ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวหรือแยกประเทศ มนุษย์ทุกคนมาจากอาดัม (มนุษย์คนแรก) และอาดัมถูกสร้างมาจากดิน ผู้ที่มีความประเสริฐ ฐ ที่อัลลอฮ์ คือผู้ที่มีความยำเกรงและประกอบคุณงามความดี.

📖 เป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้มีความขยัน ความมีระเบียบวินัย และตำหนิความเกียจคร้าน และความรุ่มรวย สั่งใช้ให้ทำความดี และห้ามปรามความชั่ว.

📖 เป็นศาสนาที่นำมาเพื่อความสุขและความปลอดภัยของมนุษย์ทั้งในโลกนี้และปรโลก โดยที่พวกเขาไม่สามารถหาความสุขที่แท้จริงและไม่มีหนทางไปสู่สวนสวรรค์ได้นอกจากด้วยกับอิสลาม ขอวิงวอนจากอัลลอฮ์ให้เราทุกคนได้รับทางนำ และได้รับความสุขจากพระองค์ด้วยเถิด ... อามีน.





## สารบัญ

• บทนำ	.....	3
• คุณลักษณะโดดเด่นของท่านนบี ﷺ	.....	4
• บททดสอบที่ ๑	.....	12
• แบบอย่างของท่านนบี ﷺ	.....	14
• บททดสอบที่ ๒	.....	19
• คุณลักษณะเฉพาะของท่าน ﷺ	.....	22
• เครือญาติและบรรดามารยาของท่าน ﷺ	.....	25
• ชีวิตประวัตของท่านนบี ﷺ ก่อนได้รับการแต่งตั้ง	.....	30
• เริ่มประทานวะฮยู	.....	32
• ยุคมักกะฮะฮจากชีวิตประวัตท่านนบี ﷺ	.....	35
• ยุคมะดีนะฮจากชีวิตประวัตท่านนบี ﷺ	.....	38
• บทสรุปสงครามท่านนบี ﷺ	.....	46
• การป่วยของท่านนบี ﷺ และการสิ้นพระชน	.....	47
• บททดสอบที่ ๓	.....	48
• เคล็ดลับตีๆในอิสลาม ให้ชีวิตมีความสุข	.....	50
• อิสลามคืออะไร ?	.....	52
• สารบัญ	.....	55

